

## Chương 7

# MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (1997 - 2015)

## I. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC, ĐƯA QUẢNG NAM VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU TÁI LẬP TỈNH (1997- 2003)

### 1. Tình hình Quảng Nam sau tái lập tỉnh và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VI

Đầu năm 1997, thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá IX, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được tách thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng<sup>1</sup>. Ngày 01 - 01 - 1997, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam ra Quyết định thành lập Ủy ban lâm thời Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với tổng số 23 ủy

---

1. Tỉnh Quảng Nam có 14 đơn vị hành chính gồm: 2 thị xã là Hội An, Tam Kỳ (nay là TP. Tam Kỳ và huyện Phú Ninh) và 12 huyện: Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức, Núi Thành, Tiên Phước, Phước Sơn, Giang (ngày 16/8/1999 đổi tên thành huyện Nam Giang), Trà My (ngày 1-8-2003 được tách ra thành 2 huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My), Hiên (ngày 1-9-2003 được tách ra thành 2 huyện Đông Giang và Tây Giang). Có diện tích 10.406,34 Km<sup>2</sup>, với dân số 1.364.599 người. Tỉnh lỵ đóng tại thị xã Tam Kỳ.

Thành phố Đà Nẵng có 7 đơn vị hành chính gồm các quận: Hải Châu, Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, huyện Hoà Vang và huyện đảo Hoàng Sa. Có diện tích 942,46Km<sup>2</sup>, với dân số 663.115 người.

viên. Trong đó, cơ quan thường trực gồm có: Ông Lương Văn Hận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm Chủ tịch Ủy ban lâm thời Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các ông Nguyễn Hoàng Ngọc, Trần Văn Minh làm Phó Chủ tịch Ủy ban lâm thời Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Hồ Văn Reo làm Phó Chủ tịch không chuyên trách và 2 Ủy viên thường trực là các ông Lê Ngọc Dũng - Trưởng ban Phong trào kiêm Chánh Văn phòng, ông Hà Đồng Thông - Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật. Sau khi thành lập, Ủy ban lâm thời Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chuẩn bị tổ chức Lễ tiễn đưa và đón cán bộ, công chức các cơ quan của tỉnh Quảng Nam từ Đà Nẵng vào tỉnh lỵ Tam Kỳ làm việc. Ngày 21 - 2 - 1997, Lễ tiễn đưa diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương (thành phố Đà Nẵng) và Lễ đón diễn ra tại Quảng trường 24 - 3 (Tam Kỳ) trong không khí thật xúc động và tràn đầy niềm tin vào sự phát triển mới.

Tổng số cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khi vào tỉnh lỵ Tam Kỳ làm việc có khoảng 14 người (kể cả một số cán bộ được điều động từ các huyện lên). Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, nơi ăn chốn nghỉ của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hầu như chưa có gì đáng kể<sup>1</sup>.

Từ đây Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã

---

1. Ghi theo tài liệu do ông Trần Văn Minh - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cung cấp.

hội năm 1997 trong điều kiện rất nhiều khó khăn, thử thách. Cụ thể:

Nguồn thu ngân sách toàn tỉnh chủ yếu là nông nghiệp nên rất hạn hẹp không đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên và thiếu nghiêm trọng nguồn vốn đầu tư cho phát triển. Năm 1997, tổng nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chỉ có 152 tỷ đồng trong khi nhu cầu chi cần tới 450 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lúc này chỉ có 40 tỷ đồng, bằng 1% so với các doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng<sup>1</sup>; chỉ số GDP bình quân đầu người thuộc hàng thấp nhất cả nước. Mặt khác, tỉnh Quảng Nam vừa gánh chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai lũ lụt (1996) cần phải nhanh chóng khắc phục để ổn định sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Nhìn chung, Quảng Nam là một trong những tỉnh nghèo nhất nước, đối tượng chính sách nhiều, cơ sở hạ tầng lạc hậu và thiếu thôn; có 4/14 huyện, thị xã trong tỉnh là địa phương miền núi, đường sá đi lại còn nhiều cách trở, đời sống của đồng bào các dân tộc còn rất nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm tới 27,3%<sup>2</sup> theo tiêu chí cũ (riêng 4 huyện miền núi, tỷ lệ này còn rất cao). Thị xã Tam Kỳ được chọn làm trung tâm tỉnh lỵ nhưng cơ sở vật chất, hạ tầng cực kỳ nghèo nàn, thiếu thôn, không đủ cho việc bố trí, sắp xếp chỗ làm việc của các cơ quan cấp tỉnh. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Nam.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn rất nhỏ bé và phân tán, chưa xác định được hướng đi chủ lực, sản phẩm chủ yếu của các doanh nghiệp đầu đàn còn rất ít ỏi. Năng lực tài

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, *Mười năm một chặng đường (1997 - 2007)*, Trung tâm thông tin công tác tư tưởng xuất bản, 1 - 2007, trang 42.

2. *Mười năm một chặng đường (1997 - 2007)*, trang 42.

chính, khả năng phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế còn rất nhỏ bé.

Hoạt động thương mại và dịch vụ yếu kém. Kim ngạch xuất khẩu còn ở mức thấp so với khả năng khai thác và nhu cầu xuất khẩu. Hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài đang ở giai đoạn đầu, chưa có những dự án lớn có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kinh tế du lịch đang còn ở dạng tiềm năng chưa được đầu tư khai thác. Đó là những thách thức lớn đặt ra cho sự ổn định và phát triển của nền kinh tế tỉnh Quảng Nam trong những năm tiếp theo.

Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc đòi hỏi phải quan tâm tập trung giải quyết. Chủ trương xoá đói giảm nghèo và các chương trình giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội mặc dù được thực hiện nhưng hiệu quả còn rất thấp. Các đối tượng được hưởng chính sách tuy được xã hội quan tâm, nhưng mức sống vẫn chưa được cải thiện. Công tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường còn gặp nhiều khó khăn do thiếu thôn về cơ sở vật chất, về nguồn vốn đầu tư và về đội ngũ cán bộ, giáo viên. Nhiều vấn đề xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, Tỉnh ủy Quảng Nam xác định: *“Giữ vững khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng, toàn quân và toàn dân. Tất cả vì sự nghiệp xây dựng quê hương Quảng Nam giàu mạnh theo đường lối đổi mới của Đảng, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh”*<sup>1</sup>.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, ngay từ những năm đầu tái lập tỉnh, việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc

---

1. Tỉnh ủy Quảng Nam, *Các nghị quyết, chương trình hành động, kết luận của Tỉnh ủy Quảng Nam (1997 - 2004)*, năm 2004, trang 9.

trên địa bàn tỉnh được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quan tâm tập trung triển khai thực hiện. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần lượt được thành lập: Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người mù, Hội Làm vườn, Hội Xây dựng, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Đông y, Hội Nhà báo, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Hội Kiến trúc sư, Hội Dược học, Hội Chăn nuôi thú y, Hội Khuyến học, Hội Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Liên hiệp các Hội hữu nghị, Hội Từ thiện..., sớm ổn định tổ chức bộ máy và đi vào hoạt động, nâng tổng số thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lên 23 tổ chức (2003). Số lượng đoàn viên, hội viên trong các tổ chức này ngày càng tăng, các hội nghề nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ. Điển hình như Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức xây dựng và phát triển 262 cơ sở Hội, trong đó có 222 cơ sở xã, phường, thị trấn, 1.444 chi hội với tổng số trên 22.500 hội viên ở khắp các địa bàn dân cư, từ các thôn, bản vùng biên giới, hải đảo xa xôi, hẻo lánh cho đến xã, phường, thị trấn và khối phố<sup>1</sup>. Hội Nông dân toàn tỉnh có 1.484 chi Hội, 6.078 tổ Hội được tổ chức theo địa bàn dân cư và nghề nghiệp, phát triển được 82.170 hội viên, đạt 81% tổng số hộ nông dân toàn tỉnh; cán bộ chủ chốt của Hội Nông dân ở 221 xã, phường, thị trấn có 280 chủ tịch, phó chủ tịch là đảng viên, trong đó có 90 Đảng ủy viên làm Chủ tịch Hội<sup>2</sup>. Hội Phụ nữ toàn tỉnh có 400.000 hội viên, trong đó có 20.000 nữ công nhân, viên chức, nhiều chị em giữ những vị trí chủ chốt

1. *Kỷ yếu Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VII (2003 - 2008)*, Lưu hành nội bộ, trang 43.

2. *Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Nam (1930 - 2005)*, trang 326 - 327.

trong xã hội: 5 tỉnh ủy viên, 50 huyện ủy viên và ủy viên Ban Thường vụ Huyện, Thị ủy, 211 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, thị trấn, 185 chị giữ trọng trách từ trưởng phòng đến giám đốc và tương đương các sở, ban, ngành, huyện, thị<sup>1</sup>. Liên đoàn Lao động tỉnh với 26.722 đoàn viên trên tổng số hơn 30.000 công nhân, viên chức và lao động, sinh hoạt ở 7 tổ chức công đoàn ngành, 8 tổ chức công đoàn huyện, thị, 271 tổ chức công đoàn cơ sở<sup>2</sup>. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh với hơn 31.700 đoàn viên thanh niên, sinh hoạt ở 226 tổ chức đoàn cơ sở<sup>3</sup>, đây là lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào do Đoàn phát động, cùng tập trung mọi nguồn lực, xây dựng quê hương, đất nước trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU, ngày 8 - 1 - 1997 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phương hướng nhiệm vụ năm 1997: “*Mặt trận và các đoàn thể nhân dân cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thành sớm Đại hội để hình thành cơ quan lãnh đạo, kiện toàn tổ chức sau thời gian lâm thời, đảm bảo duy trì hoạt động bình thường của các phong trào quần chúng nhân dân, thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của các hội đoàn thể, đưa phong trào quần chúng đi vào chiều sâu*”<sup>4</sup>.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) “*Về định*

1. *Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Quảng Nam (1930 - 2005)*, trang 402 - 403.

2. *Lịch sử phong trào công nhân lao động và Công đoàn tỉnh Quảng Nam (1929 - 2000)*, trang 264.

3. *Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Nam (1927 - 2011)*, trang 274 - 275.

4. *Các nghị quyết, chương trình hành động, kết luận của Tỉnh ủy Quảng Nam (1997 - 2004)*, trang 16 - 17.

*hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000*”, vận động Nhân dân tổ chức và thực hiện tốt phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường rộng khắp trên toàn tỉnh, mang lại những hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực ở từng cấp, từng ngành; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị “*Về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới*”.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999; giám sát các cơ quan, đơn vị thực hiện Quy chế tiếp công dân theo Nghị định số 89/CP ngày 7 - 8 - 1997 của Chính phủ; tham gia góp ý kiến các dự thảo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu học phí và lệ phí thi các cấp; về mức hoạt động phí của Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các phó đoàn thể các xã, phường, thị trấn; về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới một số xã, phường trong tỉnh trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và cử tri phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia lựa chọn, quyết định bầu chọn người đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình tham gia vào các cơ quan quyền lực của nhà nước; chủ trì tổ chức thực hiện tốt quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa X,

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo nghiêm túc, đúng luật. Ngày 20 - 7 - 1997, cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Quảng Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V. Kết quả, cử tri cả tỉnh đã bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa X thuộc đơn vị tỉnh Quảng Nam, gồm: Nguyễn Thị Bình, Trương Thị Thúy Hà, Huỳnh Thị Hương, Lê Quốc Khánh, Mai Thúc Lâm, Trần Văn Mai, Nguyễn Văn Tâm và bầu bổ sung 12 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII (10 - 1997) khẳng định: “*Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể vừa ổn định bộ máy tổ chức vừa bắt tay ngay vào công tác vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt đã làm tốt công tác vận động Nhân dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân đạt kết quả tốt... Nhiều phong trào quần chúng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phát động, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân thi đua thực hiện những chủ trương chính sách về phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng ở địa phương trong không khí sôi nổi của một tỉnh mới*”<sup>1</sup>.

Đại hội nhân mạnh phương hướng xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong nhiệm kỳ đến: “*Thực hiện tốt chính sách đối với các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, dân tộc ít người và người Việt Nam định cư ở nước*

---

1. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, Tam Kỳ, tháng 10 - 1997, trang 28 - 29.



ngoài. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân cùng nhau góp sức xây dựng quê hương. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư cả chiều rộng lẫn chiều sâu, động viên nguồn sức mạnh to lớn của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”<sup>1</sup>. Để thực hiện đạt kết quả định hướng nêu trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định: “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác vận động quần chúng, định hướng nội dung hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội. Công tác vận động quần chúng phải được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương. Từng cấp ủy phải lãnh đạo phối hợp tổ chức một cách đồng bộ, thường xuyên, không khoán trắng cho Mặt trận và các đoàn thể. Tiến hành thể chế hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thành quy chế hoạt động cụ thể của các cấp chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể”<sup>2</sup>.

Tại Đại hội, ông Lương Văn Hận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp theo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, trong 2 ngày 27 và 28 - 12 - 1997, tại thị xã Tam Kỳ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 1998 - 2003. Dự Đại hội có 199 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh. Đại hội kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ qua, đề

1. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, trang 59.

2. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, trang 57 - 58.

ra Chương trình hành động của nhiệm kỳ đến. Đại hội nhân mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Chương trình hành động đạt được những kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhất là cấp tỉnh được tăng cường về số lượng và phần lớn đã được bồi dưỡng nâng cao về trình độ chuyên môn và kỹ năng công tác. Nhờ đó đã kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác vận động quần chúng từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, đưa phong trào quần chúng đi vào chiều sâu, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 1998 - 2003, trong đó trọng tâm là tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội; tranh thủ thời cơ, phát huy nội lực, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ; nâng cao ý chí tự lực, tự cường; phối hợp cùng chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII đã đề ra; phát động các phong trào hành động cách mạng trong các tầng lớp Nhân dân, tích cực xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu “*Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh*”.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VI thống nhất thông qua Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 1998 - 2003: Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phát huy dân chủ XHCN, xây dựng chính quyền



*Đoàn Chủ tịch Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 1998-2003.*

trong sạch, vững mạnh; vận động, tập hợp, đoàn kết các lực lượng xã hội thành một khối thống nhất nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát động các phong trào hành động cách mạng của quần chúng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội; đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”.

Đại hội hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa VI gồm 57 vị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gồm 9 vị. Ông Lương Văn Hận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Đại hội thống nhất hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh<sup>1</sup>, các ông Nguyễn Hoàng Ngọc, Trần Văn Minh tiếp tục

1. *Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (1975 - 2005)*, trang 463.

được tái cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đến tháng 4 - 2002, ông Lương Văn Hận nghỉ hưu theo chế độ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phân công và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất hiệp thương cử bà Phạm Thị Minh Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa VI.

## **2. Triển khai thực hiện Chương trình hành động, phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm đưa tỉnh Quảng Nam vượt qua khó khăn, thử thách, sớm ổn định và phát triển (1998 - 2003)**

Triển khai thực hiện Chương trình hành động do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VI đề ra trong điều kiện thuận lợi khi Bộ Chính trị (khóa VIII) ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 - 2 - 1998 *về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở* và Quốc hội (khóa X) đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999, quy định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị; nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, thành viên, quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới.

Căn cứ Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị *về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở*, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân

với các nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Căn cứ quy định của pháp luật về bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các địa phương thực hiện chặt chẽ quy trình hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực, uy tín; tuyên truyền, vận động 99,88% cử tri thực hiện quyền dân chủ trực tiếp tham gia bầu cử và giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004. Ngày 28 - 11 - 1999, cử tri toàn tỉnh đã bầu ra 55 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1999 - 2004. Năm 2002, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tham gia công tác bầu cử và vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI và bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với tỷ lệ 99,97% cử tri đi bầu cử. Có 8 vị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XI, gồm các ông, bà: Lê Thanh Châu, Trương Quang Được, Vũ Tuyên Hoàng, Huỳnh Thị Hường, Linh mục Nguyễn Tấn Khóa, Phan Đức Nhạ, Nguyễn Xuân Phúc, Hồ Thị Tuyết Vân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri ngày càng được nâng cao về chất lượng, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên tất cả các lĩnh vực, số lượng cử tri tham dự các buổi tiếp xúc ngày càng đông. Việc giới thiệu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân từng bước được thực hiện có kết quả tốt.

Trong thời gian này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân về nội dung các văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội IX của Đảng. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các nhân sĩ, trí thức về nội dung các văn kiện trình Đại hội IX của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, hầu hết các ý kiến đều mong muốn Tỉnh ủy và Trung ương có những giải pháp cụ thể thiết thực để phát triển kinh tế - xã hội ở những vùng còn khó khăn, nhất là vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng các căn cứ cách mạng.

Đánh giá công tác vận động quần chúng, tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong nhiệm kỳ 1995 - 2000, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII (12 - 2000) khẳng định: *“Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường và phát huy, công tác vận động quần chúng có những chuyển biến tích cực đã góp phần quan trọng vào việc phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, giữ vững ổn định và phát triển trong các năm qua”*. Về vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong nhiệm kỳ tới, Đại hội nêu rõ: *“Mở rộng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nông và đội ngũ trí thức, phát huy các truyền thống tốt đẹp của mọi tầng lớp nhân dân tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, các hội quần chúng trong công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội*

*đạt hiệu quả thiết thực. Thực hiện tốt phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra ”, mở rộng và bảo đảm dân chủ thực sự trên các mặt của đời sống xã hội..., đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể”<sup>1</sup>.*

Trong những năm 1997 - 2000, tỉnh Quảng Nam liên tiếp gánh chịu những tổn thất nặng nề về người và tài sản do bão lũ gây ra. Năm 1997 thiệt hại hơn 150 tỷ đồng, năm 1998 do ảnh hưởng của cơn bão số 5,6 gây thiệt hại nghiêm trọng về sản xuất và đời sống, tổng giá trị vật chất lên tới 353 tỷ đồng, còn 2 cơn lũ cuối năm 1999 gây hậu quả nặng nề hơn, giá trị vật chất lên tới 450 tỷ đồng và gần 40 người thiệt mạng, phải di dời ra khỏi vùng lũ lụt lên tới 4.000 hộ<sup>2</sup>.

Mặc dù gánh chịu những tổn thất nặng nề tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự đoàn kết nhất trí, trên dưới đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cùng với sự giúp đỡ của Trung ương, trên cơ sở đa dạng hóa hình thức hoạt động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tổ chức thực hiện thành công chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 1998 - 2003. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” ..., đã phát huy sức mạnh tổng hợp của

---

1. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII, Tam Kỳ, tháng 12 - 2000, trang 37, 65.

2. Tỉnh ủy Quảng Nam, Kỷ yếu toạ đàm một số vấn đề về Đảng bộ Quảng Nam 70 năm hoạt động và trưởng thành (28/3/1930 - 28/3/2000), Tam Kỳ tháng 12 - 2000, trang 157.

khởi đại đoàn kết toàn dân, tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh - tế xã hội, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng tỉnh Quảng Nam ổn định, từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nhờ đó, liên tục trong nhiều năm, kinh tế toàn tỉnh có mức tăng trưởng khá, GDP tăng bình quân hằng năm 9,21%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 21,97%, nông nghiệp tăng 3,85%, dịch vụ tăng 12,14%, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 8,73%, trong đó kim ngạch xuất khẩu địa phương tăng gấp 5 lần lúc mới tái lập tỉnh. Nhiều khu công nghiệp được hình thành, nhất là khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, khu kinh tế mở Chu Lai đã mở ra cho Quảng Nam những triển vọng tươi sáng trên con đường xây dựng và phát triển. Du lịch dịch vụ tăng nhanh, nhất là sau khi Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (12 - 1999), Quảng Nam có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Cơ sở hạ tầng được nhanh chóng đầu tư xây dựng. Cả tỉnh dấy lên không khí sôi động của một công trường, mỗi ngày càng thêm khởi sắc. Trên 84,5% xã có điện, nhiều tuyến đường mới được mở ra từ thành thị đến nông thôn, làng, bản xa xôi. Sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ trong việc mở rộng quy mô, mạng lưới và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động. Các vấn đề bức xúc trong xã hội được giải quyết hiệu quả, tỷ lệ hộ đói nghèo từ 27% năm 1997 đến năm 2002 còn 19,54%, là minh chứng hùng hồn về sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trong quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ từ ngày chia tách tỉnh.

Khởi đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh không ngừng được mở rộng trên nền tảng liên minh công nhân, nông dân, trí thức, tập hợp đông đảo các lực lượng, các thành phần



trong xã hội, các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong quá trình tham gia sự nghiệp đổi mới và phát triển quê hương. Cụ thể:

Giai cấp công nhân tỉnh Quảng Nam không ngừng lớn mạnh cùng với sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tính đến năm 2003, Quảng Nam có gần 1.000 cơ sở ngoài quốc doanh với khoảng 40.000 lao động, hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh doanh, dịch vụ thương mại, da giày, dệt may, xây dựng, chế biến hải sản, nhà hàng khách sạn, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp nhẹ... Những cơ sở có từ 10 lao động trở lên là 250 đơn vị, có 148 đơn vị đã thành lập công đoàn cơ sở với 4.350 đoàn viên<sup>1</sup>. Với các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giai cấp công nhân của tỉnh đã góp phần to lớn làm thay đổi diện mạo Quảng Nam với giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 22% hằng năm. Chủ trương đẩy mạnh phát triển công nghiệp với mục tiêu đến năm 2015 thành một tỉnh công nghiệp là điều kiện để giai cấp công nhân của tỉnh ngày càng lớn mạnh.

Giai cấp nông dân, chiếm trên 74% cơ cấu lao động của tỉnh. Với chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng bộ được triển khai thực hiện từ năm 1997 - 2003 làm cho đại bộ phận nông dân (bao gồm nông, lâm, ngư) có cuộc sống ổn định, tạo điều kiện nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất chất lượng sản phẩm đáp ứng căn bản nhu cầu tiêu dùng thị trường và các ngành chế biến dịch vụ... Qua các phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. *Kỷ yếu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VII (2003 - 2008)*, Lưu hành nội bộ, trang 40.



*Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự buổi gặp mặt cán bộ đấu tranh chính trị, binh vận, Dân vận, Mặt trận tỉnh Quảng Nam thời kỳ chống Mỹ*

tỉnh phát động đã thu hút đông đảo nông dân tham gia, tăng cường đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế như: hỗ trợ vốn, kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, phát triển kinh tế trang trại, vườn đồi, các ngành thủy sản, hải sản... Nhiều hộ vươn lên làm giàu, ngày càng có nhiều tấm gương tiêu biểu về sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Các Hội nghề nghiệp được mở mở rộng vừa tạo mối liên kết giúp nhau làm ăn, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản xuất, phục vụ các ngành nghề truyền thống. Đặc biệt phong trào “*Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi*” tiếp tục được phát triển với quy mô rộng hơn, sau mỗi kỳ tổng kết số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (NDSXKDG) đều tăng lên. Năm 1999 có 5.436 hộ, đến năm 2003 có tới 28.736 hộ, trong đó số hộ đạt danh hiệu cấp xã tăng

gấp 2 lần năm 2001. So với năm 1993 thì số hộ NDSXKDG tăng gấp 3 lần. Trong đó, có 1.592 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, chiếm tỷ lệ 5,5%, có 103 người cao tuổi đạt danh hiệu NDSXKDG cấp tỉnh. Tiêu biểu như cụ Nguyễn Hữu Một, cụ Huỳnh Phụng (Đại Lộc), cụ Cao Xuân Cam (Phước Sơn), cụ Phan Ngọc Thìn (Tiên Phước), cụ Nguyễn Mua (Quế Sơn), cụ Đoàn Ngọ (Thăng Bình), cụ Đỗ Yên (Núi Thành), cụ Huỳnh Ry (Hội An)... Nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, có thu nhập bình quân nhân khẩu đạt 7 - 8 triệu đồng/khẩu/năm như mô hình vừa trồng lúa, vừa chăn nuôi gia đình, trồng cây công nghiệp ngắn ngày, trồng dưa trái vụ của ông Nguyễn Văn Ba (Tam Phước, Tam Kỳ), Trịnh Tấn Sanh (Bình Triều, Thăng Bình). Mô hình cải tạo vườn tạp trồng tiêu, quế của ông Nguyễn Văn Bé (Phước Đức, Phước Sơn), Nguyễn Hữu Phước (Tiên Cẩm, Tiên Phước)... Phong trào “*Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi*” đã góp phần xóa được 6.922 hộ đói, giảm được 13.883 hộ nghèo, thực hiện tốt việc thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 27,3% năm 1997, xuống còn 16,5% năm 2003 theo tiêu chí mới<sup>1</sup>.

Đội ngũ trí thức tỉnh Quảng Nam đã kề vai sát cánh cùng với giai cấp công nhân, nông dân và các thành phần xã hội khác đem hết tài năng, trí tuệ, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tỉnh. Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp như: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, hội Văn học - Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật..., đã tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức ở các ngành, các lĩnh vực,

1. *Kỷ yếu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VII (2003 - 2008)*, trang 50 - 51.

trong từng nhiệm vụ cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng quê hương. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài hoạt động của đội ngũ trí thức luôn được tạo điều kiện thuận lợi về nhiều mặt. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học phục vụ dân trí, dân sinh được triển khai áp dụng trong đời sống xã hội thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Niềm tin của đội ngũ trí thức vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền càng thêm vững chắc.

Tuổi trẻ Quảng Nam với phong trào “*Thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo tiến quân vào khoa học công nghệ*”, “*Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội*”, “*Xây dựng nếp sống văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc*”..., thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm như *Câu lạc bộ giai điệu xanh, Câu lạc bộ thơ nhạc, Câu lạc bộ tiền hôn nhân, Câu lạc bộ ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo*..., triển khai nhiều cuộc vận động có ý nghĩa như “*Vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn*”, “*Mỗi chi Hội nhận giúp đỡ 1 gia đình thanh niên nghèo thoát nghèo*”, “*Hiến máu nhân đạo*”..., đã góp phần đắc lực vào việc thực hiện các mục tiêu chung của tỉnh. Đặc biệt, phong trào “*Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp*” đã khơi dậy và giáo dục cho thanh niên thâm sâu truyền thống hiếu học của quê hương “*Ngũ phụng tề phi*”, thông qua các cuộc thi *Đố vui để học, Bảy sắc cầu vòng, Hội thi tin học trẻ không chuyên*, thi thuyết trình văn học, thi học sinh giỏi các cấp..., góp phần tạo dựng lớp thanh niên mới, có tri thức, có tay nghề. Các chương trình tập huấn khoa học kỹ thuật, dạy nghề, trợ vốn, giúp thanh niên lập nghiệp đã tổ chức 622 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, chuyên giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật cho 51.517 lượt đoàn viên thanh niên nông thôn;

trong thanh niên công nhân đã có 563 đề tài sáng kiến, tổ chức 142 cuộc thi tay nghề với 6.778 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Duy trì hoạt động của 120 câu lạc bộ khuyến nông và 152 điểm trình diễn thuật các loại giống cây, con. Tổ chức dạy nghề cho hơn 22.566 lượt đoàn viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho 9.367 lượt đoàn viên thanh niên và đã có 6.706 đoàn viên thanh niên được giải quyết việc làm, 12.038 đoàn viên thanh niên được vay vốn và góp vốn giúp nhau phát triển sản xuất với số tiền 23.042,67 triệu đồng<sup>1</sup>... Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho đoàn viên thanh niên.

Là một tỉnh có trên 60% diện tích miền núi cao, gần 10% đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, đồng bào các dân tộc đã thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết gắn bó giúp nhau cùng phát triển. Đặc biệt, để tăng cường mối quan hệ miền núi, miền xuôi, thiết thực góp phần thúc đẩy sự tiến bộ cho đồng bào các dân tộc miền núi, ngày 24/5/2001, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 03 - CT/TU về tăng cường công tác kết nghĩa giúp đỡ các xã miền núi đặc biệt khó khăn. Đây là chủ trương hết sức đúng đắn được Nhân dân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh hưởng ứng tích cực, đem lại hiệu quả về nhiều mặt, góp phần giải quyết khó khăn về đời sống, tình cảm gắn bó giữa đồng bào miền xuôi và đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng bền chặt.

Cùng với Nhân dân trong tỉnh, hàng trăm ngàn tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp

---

1. *Kỷ yếu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VII (2003 - 2008)*, trang 45 - 46..

luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động. Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, công tác cứu trợ, hoạt động nhân đạo, từ thiện khác. Điển hình như tại giáo xứ Thuận Yên (Tam Sơn, Núi Thành), trong giai đoạn này đã vận động thực hiện thành công chương trình ngói hóa nhà ở cho các hộ nông dân nghèo, xây dựng được 1 vườn ươm cây, giúp cho 34 hộ dân mua ống nhựa, đưa nước sạch về dùng cho sinh hoạt gia đình, xây dựng được một dãy phòng học cho cấp Tiểu học và 3 cơ sở Mẫu giáo. Giáo họ Hòa Lâm (Duy Trung, Duy Xuyên), với sự giúp đỡ, đầu tư của Tòa Giám mục Đà Nẵng đã giúp địa phương xây hồ chứa nước Cây Sơn và 2 con đập (Đập Đá và Đập Thỏ) với kinh phí gần 2 tỷ đồng. Giáo xứ Trà Kiệu (Duy Xuyên) xây dựng 1 trạm xá 2 tầng; giáo xứ Tam Kỳ đầu tư nâng cấp trường Trung học cơ sở Tam Thanh, xây 3 cơ sở trường Mẫu giáo; giáo xứ Tiên Phước giúp Hội Người mù của huyện xây 13 căn nhà cho các hội viên. Cạnh đó, qua các buổi giảng dạy giáo lý tại nhà thờ, các vị linh mục, tu sĩ đã cố gắng lồng ghép các nội dung về phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, nhất là giáo dục cho thanh thiếu niên thấy rõ tác hại của các tệ nạn xã hội. Nhờ vậy, các xứ họ đạo như La Nang, Hoàng Phước, Thuận Yên, Hội An..., không có các tệ nạn xã hội<sup>1</sup>. Một số chùa chiền, tự viện, tịnh xá của Phật giáo đã làm tốt *Chương trình bát cháo tình thương* tại các bệnh viện Núi Thành, Thăng Bình, Đại Lộc, Tiên Phước. Riêng tịnh xá Ngọc Kỳ (Tam Kỳ) đã duy trì nôi cháo tình thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh suốt nhiều năm liền.

---

1. *Kỷ yếu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VII (2003 - 2008)*, trang 38.

Bà con người Quảng Nam đang làm ăn sinh sống ở các nơi trong nước và nước ngoài, đã có những việc làm đầy tình nghĩa, tham gia góp phần xây dựng quê hương. Hội đồng hương Quảng Nam được thành lập ở nhiều tỉnh, thành đã có nhiều đóng góp với địa phương. Nhiều người đã vận động, quyên góp và trực tiếp hỗ trợ đồng bào trong tỉnh khắc phục thiên tai, lũ lụt, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ 1998 - 2003 không ngừng đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc, là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh. Với cơ cấu tổ chức gồm có 25 tổ chức thành viên, 14 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, thị, 13 chuyên gia trên các lĩnh vực, 11 cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Số lượng đoàn viên, hội viên trong các tổ chức thành viên ngày càng tăng, các hội nghề nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên ký kết nhiều chương trình, quy chế phối hợp để hiệp thương thống nhất triển khai thực hiện Chương trình hành động được Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề ra. 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được triển khai đồng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng với hệ thống chính trị toàn tỉnh và Nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Giai đoạn 1997 - 2003, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân hưởng ứng các chủ trương, chính

sách, cơ chế của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với những chủ trương, chính sách của tỉnh, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được nông dân tích cực hưởng ứng, nhất là thay đổi giống cây trồng và con vật nuôi có năng suất cao, lựa chọn phương thức canh tác, chuyển đổi mùa vụ. Đến năm 2003, toàn tỉnh cơ bản đã chuyển từ 3 vụ lúa thành 2 vụ, đồng thời phát triển mạnh trồng các cây nông nghiệp ngắn ngày. Miền núi, vùng cát bước đầu đã lựa chọn các mô hình sản xuất thích hợp. Kinh tế trang trại, kinh tế vườn đồi, cải tạo vườn tạp ngày càng mở rộng. Một số vùng chuyên canh được triển khai theo hướng sản xuất hàng hóa. Một số ngành nghề, làng nghề truyền thống được phục hồi đã kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại, tạo ra các sản phẩm được thị trường ưa chuộng. Phong trào khuyến nông, lâm, ngư, và các dịch vụ phục vụ sản xuất được đẩy mạnh. Việc nuôi trồng đánh bắt thủy sản có tốc độ phát triển nhanh. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sức bật mới cho sự tăng trưởng kinh tế. Khu kinh tế mở Chu Lai, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và các cụm công nghiệp khác cùng với việc từng bước tiến hành công nghiệp hóa nền sản xuất nông nghiệp được triển khai đồng bộ. Thủy điện A Vương đã được khởi công, khơi dậy những tiềm năng phát triển mới, có tác dụng trên nhiều lĩnh vực. Phong trào làm giao thông nông thôn đạt hiệu quả tốt. Du lịch dịch vụ được mở rộng, đặc biệt phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn đã trở thành trung tâm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Lễ hội Quảng Nam - Hành trình di sản và kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt - Nhật được tổ chức thành công là những tín hiệu của sự phát triển văn hóa và du lịch Quảng Nam trong giai đoạn mới.



Việc xây dựng xã hội học tập có nhiều tiến bộ, nhu cầu được học thật sự trở thành nhu cầu bức thiết trong các tầng lớp Nhân dân. Tỉnh đã hoàn thành sớm việc phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, đồng thời đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phổ cập trung học cơ sở. Các trung tâm học tập cộng đồng ở các địa phương ngoài việc xóa mù chữ, bổ túc văn hóa, vươn lên xóa mù tin học và ngoại ngữ, còn có nhiều hình thức hoạt động chuyên đề như phổ biến tình hình thời sự, pháp luật, chế độ chính sách mới của Đảng, Nhà nước, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp, chế biến lương thực thực phẩm, hướng nghiệp học nghề... Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân có nhiều chuyển biến. Tuyến y tế cơ sở đã không ngừng được đầu tư mở rộng. Sự kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền đã mang lại hiệu quả trong việc khám và điều trị cho Nhân dân. Việc thực hiện chính sách dân số liên tục được đẩy mạnh. Phong trào xây dựng gia đình, tộc, họ, thôn, khối phố, xã, phường văn hóa được Nhân dân tích cực hưởng ứng. Công tác bảo vệ, phục hồi, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm hơn trước, truyền thống văn hóa các dân tộc được phát huy. Các hoạt động văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, báo chí, phát thanh - truyền hình đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho Nhân dân. Việc chăm lo các đối tượng chính sách, những đối tượng gặp bất hạnh trong cuộc sống được xã hội quan tâm. Công tác an ninh quốc phòng được giữ vững, Nhân dân nhiệt tình tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống các tệ nạn xã hội.

Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*” đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam các cấp phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút đại bộ phận các tầng lớp nhân dân ở các địa phương tham gia, thể hiện tính toàn dân, toàn diện với chất lượng ngày càng cao, bao quát các lĩnh vực đời sống. Cuộc vận động đã khơi dậy các nguồn lực trong Nhân dân, phát huy tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm xã hội của mọi người trong việc quan tâm chăm sóc các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội. Đã huy động được nhiều nguồn lực lớn để hỗ trợ phát triển kinh tế, giúp nhau khắc phục hậu quả thiên tai; đóng góp hàng vạn ngày công, hàng chục tỷ đồng, bê tông hóa trên 18.000 km đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhiều thiết chế văn hóa như thư viện, nhà sinh hoạt văn hóa thôn, khu phố, sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bãi tập; vận động thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự hằng năm đạt 100%; đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn, làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư để bố trí các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, các dự án lớn và khu kinh tế mở Chu Lai; hòa giải thành công hàng ngàn vụ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền nhân dân tại cơ sở vững mạnh. Nổi bật là cuộc vận động đã phát huy vai trò các tộc họ trong việc vận động bà con thực hiện tộc ước, quy ước..., góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng đậm đà tình làng nghĩa xóm, cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh, giàu đẹp. Qua 5 năm, có 385 khu dân cư xuất sắc, 665 khu dân cư tiên tiến, 190.677 gia đình văn hóa, 3.317 tộc họ văn hóa được các cấp công nhận.

Cuộc vận động “*Ngày vì người nghèo*” qua 3 năm triển khai (2001 - 2003), toàn tỉnh đã thu được hàng tỷ đồng, xây dựng mới trên 500 nhà tình thương và gần 500 nhà được hỗ trợ sửa chữa. Nhiều học sinh nghèo được hỗ trợ để tiếp tục học hành, người nghèo được khám chữa bệnh. Ngoài ra, còn huy động hàng vạn ngày công, nhiều hình thức đóng góp khác để hỗ trợ người nghèo nhanh chóng ổn định đời sống. Cuộc vận động “*Ngày vì người nghèo*” đã đem lại những kết quả rất có ý nghĩa, thiết thực góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo, khơi dậy tình cảm tương thân tương ái giúp nhau vượt qua những khó khăn vất vả.

Mặt khác, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, khuyến học, khuyến tài của các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng trong việc giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng gặp rủi ro, yếu thế trong cuộc sống, tạo nên mối quan hệ tốt đẹp thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng xã hội.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Giai đoạn 1997 - 2003, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp cùng với chính quyền, các tổ chức thành viên tích cực tham gia góp ý xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện và tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, cán bộ, công chức, đại biểu dân cử; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử, qua đó tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, vận động và tạo điều kiện để các tầng lớp nhân

dân tham gia xây dựng, chính đôn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 (lần 2).

Ở cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, đến năm 2003 có trên 90% xã, phường, thị trấn thành lập Ban thanh tra nhân dân, nhiều địa phương tổ chức hoạt động khá tốt góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở, tham gia xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, định kỳ 6 tháng, 01 năm, tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo kết quả công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, kịp thời tập hợp, tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, đề nghị Hội đồng nhân dân và chính quyền xem xét giải quyết.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cấp thường xuyên được bổ sung, kiện toàn, đội ngũ cán bộ chuyên trách, các ban công tác Mặt trận khu dân cư theo hướng trẻ hóa, có năng lực vận động quần chúng, được quần chúng tín nhiệm. Hằng năm cán bộ làm công tác Mặt trận được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhất là trong thời gian chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VII, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ chủ chốt làm công tác Mặt trận và hướng dẫn triển khai tập huấn đến tận cơ sở. Nhìn chung, đến năm 2003, đội ngũ làm công tác Mặt trận ở các huyện, thị, các xã, phường,

thị trấn, các khu dân cư, tổ đoàn kết đã được kiện toàn, bổ sung bảo đảm về số lượng và nâng dần chất lượng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đa số đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới. Nhiều cá nhân tiêu biểu đã tham gia và được tin nhiệm hiệp thương cử làm ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã có đóng góp rất lớn trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999 và Nghị định 50/2001/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp công tác với cùng cấp chính quyền và các tổ chức thành viên để triển khai các chương trình hành động, đảm bảo sự phối hợp, khắc phục tình trạng chông chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, phương thức hoạt động. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cấp cải tiến phong cách lề lối làm việc, sinh hoạt, họp hội theo hướng cụ thể, thiết thực. Qua các phong trào, các cuộc vận động đều tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác hướng dẫn, kiểm tra. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, công tác Mặt trận ngày càng lan tỏa đến từng khu dân cư, tổ đoàn kết, gần dân, sát dân, được Nhân dân tin cậy.

Trong giai đoạn này, thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kịp thời đề ra kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Đến năm 2003, 100% xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã toàn tỉnh hoàn thành tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Riêng đối với hai huyện mới chia tách là Nam Trà My và Tây Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn tổ chức bộ máy của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện theo Điều lệ quy định.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá tình hình kết quả thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ qua, đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ đến theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) của Đảng. Về nhân sự Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hầu hết đảm bảo các tiêu chuẩn, kịp thời bổ sung cán bộ trẻ, có điều kiện và năng lực hoạt động, có uy tín trong xã hội. Cụ thể: Ở cấp xã có tổng số Ủy viên Ủy ban là 5.192 người; trong đó tỷ lệ nữ chiếm 13%, người ngoài Đảng trên 33%, dân tộc thiểu số trên 22%, tôn giáo trên 4%, đại diện các tổ chức thành viên có 1.824 người, cá nhân tiêu biểu có 527 người, chuyên gia có 884 người. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có 736 người, trong đó có 88 nữ. Ở cấp huyện, có tổng số Ủy viên Ủy ban là 660 người; trong đó tỷ lệ nữ chiếm 14%, ngoài Đảng chiếm 23%, dân tộc thiểu số chiếm 14%, đại biểu các tôn giáo chiếm 6,2%. Ban Thường trực có 57 vị, trong đó có 8 nữ.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác Mặt trận giai đoạn 1997 - 2003 vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm đó là: Việc tập hợp các tầng lớp Nhân dân tham gia vào các tổ chức quần chúng tỷ lệ đạt chưa cao. Ở một số địa phương, tổ chức hội, đoàn thể hoạt động chưa đều, chưa thực sự trở thành nòng cốt trong phong trào, một số nơi yếu kém chậm được khắc phục, còn thiếu các biện pháp nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Việc vận động Nhân dân thi đua thực hiện các

chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có lúc, có nơi sự phối hợp với chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan, ban ngành đoàn thể chưa thật sự đồng bộ. Đời sống các đối tượng chính sách vẫn còn khó khăn, các thiết chế văn hóa ở cơ sở chưa đảm bảo. Một bộ phận học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa được bố trí việc làm; việc học tập, khám chữa bệnh đối với người nghèo còn gặp nhiều khó khăn; các tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để, những biểu hiện vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra, làm cho Nhân dân lo lắng, một bộ phận giảm sút lòng tin vào hiệu lực tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách. Trong công tác xây dựng chính quyền, một số địa phương thực hiện chưa tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chưa quan tâm đúng mức đến việc thu thập ý kiến nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tạo điều kiện để Nhân dân phát huy dân chủ, trao đổi bàn bạc, thảo luận các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh còn hạn chế. Có nơi chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nên chưa có sự phối hợp chặt chẽ. Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*” và “*Ngày vì người nghèo*” mặc dầu được tích cực triển khai, song chất lượng và hiệu quả đạt được ở nhiều khu dân cư còn thấp. Hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở một số địa phương, cơ sở còn bị động, lúng túng cả việc xây dựng các nội dung chương trình lẫn cách thức tổ chức hoạt động. Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác Mặt trận còn nhiều bất cập, làm cho đội ngũ cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhất là ở cơ sở chưa thật sự an tâm, thiếu tâm huyết với công việc.

## **II. TIẾP TỤC MỞ RỘNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM (2003 - 2008)**

**1. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VII; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; chú trọng công tác xây dựng Đảng và chính quyền**

Từ ngày 29 đến ngày 30 - 9 - 2003, tại thị xã Tam Kỳ, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2003 - 2008, với sự tham gia của 210 đại biểu chính thức thay mặt cho các giai cấp, các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh và hơn 200 vị khách mời. Ông Phạm Thế Duyệt - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Ngọc Hoàng - Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 1997-2003 và thống nhất Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2003 - 2008; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI và dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm kỳ có nhiệm vụ tiếp tục tập trung vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX, các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Đặc biệt, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ





*Ông Phạm Thế Duyệt - Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam  
phát biểu chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  
lần thứ VII, nhiệm kỳ 2003-2008*

quốc Việt Nam sau khi có Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa IX), đòi hỏi phải có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa; góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 trở thành một tỉnh công nghiệp, có mức tăng trưởng cao về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về an ninh quốc phòng, đảm bảo đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, tiến đến mọi người được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa VI trình tại Đại hội xác định nhiệm vụ chung của giai đoạn 2003 - 2008: *“Tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, tạo thành một khối thống nhất, phối hợp hành động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính quyền, các tổ chức thành viên, dân tộc, tôn giáo, các cơ quan,*

*ban, ngành và các tổ chức xã hội khác, qua nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân, phát huy quyền dân chủ; hăng hái tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khơi dậy mọi tiềm lực, tiềm năng, ý chí tự lực, tự cường quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tỉnh. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.*

Trên cơ sở nhiệm vụ chung, Đại hội xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước; Phát huy tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, mở rộng và thúc đẩy các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở tỉnh; Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền của dân, do dân, vì dân ngày càng vững mạnh, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ chính quyền lợi chính đáng của Nhân dân; Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu tổng kết thực tiễn, thi đua khen thưởng; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa VII gồm 82 vị, đại diện cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn



Bà **PHẠM THỊ MINH CHIẾN**  
*Chủ tịch Ủy ban MTTQ  
Việt Nam tỉnh Quảng Nam  
(4/2002 - 8/2007)*

giáo trong tỉnh; cử Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực gồm 8 vị. Bà Phạm Thị Minh Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tái cử giữ chức vụ Chủ tịch; các ông/bà: Nguyễn Nhung, Trương Văn Mười, Nguyễn Thị Kim Dung làm Phó Chủ tịch; ông Vũ Khắc Trọng làm Chánh Văn phòng, ông Huỳnh Kim Xuân làm Trưởng ban Tuyên huấn - Tổ chức - Thi đua, ông Lê Công Chiến làm Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật và ông Lê Đức Nguyên làm Trưởng ban Phong trào; cử đoàn đại biểu đi dự Đại

hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI... Đến tháng 8 - 2007, bà Phạm Thị Minh Chiến nghỉ hưu theo chế độ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Lê Văn Lai - Tỉnh ủy viên làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (từ tháng 10 - 2008 ông Lê Văn Lai được bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2003 - 2008.



*Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, năm 2003*

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 26 - 11 - 2003 của Bộ Chính trị, Thông tri số 17-TT/TU ngày 5 - 12 - 2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tham gia công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiến hành các bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đảm bảo tiêu chuẩn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử. Ngày 25 - 4 - 2004, cử tri cả tỉnh đã bầu được 59 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (tăng 2 đại biểu so với nhiệm kỳ trước).

Ngay từ đầu nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2004 - 2009 với các nội dung trọng tâm là: Phối hợp tuyên truyền, động viên Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương; tham gia xây dựng chính quyền, tổ chức tiếp xúc cử tri và công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Định kỳ 1 năm, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và phản ánh ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân cho Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sau 2 năm thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2003 - 2008, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (12 - 2005) khẳng định: *“Vai trò Mặt trận và các đoàn thể được phát huy trên các lĩnh vực. Nhiều phong trào quần chúng được Mặt trận, các đoàn thể phối hợp với các ngành phát động đã mang lại kết quả thiết thực như: Ngày hội đoàn kết ở khu dân cư, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, lao động sáng tạo, xóa nhà tạm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thanh niên lập nghiệp, thanh niên tình nguyện sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia xây*

*dựng quê hương... Thông qua công tác vận động quần chúng, tinh thần tương thân, tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, sự đồng thuận trong xã hội được tăng lên”.*

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định phương hướng và nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trong những năm đến là: *“Mặt trận và các đoàn thể chính trị phải là chỗ dựa tin cậy của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân, là nơi triển khai thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng, tham gia giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội, các chương trình dự án triển khai trên địa bàn. Đẩy mạnh các phong trào: Xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, thanh niên lập nghiệp, lao động sáng tạo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, xóa nhà tạm, xây dựng gia đình no ấm - tiến bộ - hạnh phúc, sống “tốt đời đẹp đạo”... Trong đó lấy phong trào giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa làm trục trung tâm. Mở rộng các hoạt động từ thiện, khuyến học. Phát động các phong trào quần chúng phải chú ý tính thiết thực vì lợi ích của nhân dân, có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; thường xuyên động viên và xây dựng lực lượng nòng cốt, điển hình tiên tiến để thúc đẩy nhân rộng phong trào”<sup>1</sup>.*

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung,

---

1. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX Tam Kỳ, tháng 2 - 2006, trang 66.

phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và của các Ban công tác Mặt trận khu dân cư có nhiều tiến bộ. Giai đoạn 2003 - 2008, đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cấp mặc dù có biến động, một số cán bộ chủ chốt thay đổi nhưng kịp thời được bổ sung, củng cố và kiện toàn. Cuối năm 2008, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có 85 vị ủy viên đại diện cho 31 tổ chức thành viên, 18 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, 26 nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực có liên quan và 10 cán bộ chuyên trách của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đối với Ban Thường trực, đến giữa nhiệm kỳ, có 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch nghỉ hưu theo chế độ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hiệp thương cử bổ sung 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch (giữa nhiệm kỳ có 1 Phó Chủ tịch chuyển công tác, bổ sung 1 Phó Chủ tịch) và bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vào Ban Thường trực. Như vậy, đến cuối nhiệm kỳ, Ban Thường trực có 9 vị, trong đó có Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 6 ủy viên Ban Thường trực.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và huyện trên địa bàn toàn tỉnh, đến năm 2008 có 148/240 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Đảng ủy viên, 66 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và 16/18 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 2 Huyện ủy viên.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thành lập 3 Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật; Dân tộc - Tôn giáo và Đối ngoại nhân dân. Nhiều huyện, thành phố đã thành lập

các Ban Tư vấn đề tham gia tư vấn các vấn đề theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, các chuyên gia cũng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường, bước đầu phát huy tác dụng. Dù kết quả chưa cao, song những đóng góp của đội ngũ này đối với công tác Mặt trận toàn tỉnh là rất đáng trân trọng. Cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thường xuyên được kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố, các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn, khu dân cư, tổ đoàn kết. Tính đến năm 2008, toàn tỉnh có 1.697 khu dân cư và trên 8.000 tổ đoàn kết, các Ban công tác Mặt trận đều được củng cố, trưởng ban đều là cán bộ chuyên trách, được hỗ trợ 250.000 đồng đến 300.000 đồng/người/tháng. Nhiều địa phương đã hỗ trợ kinh phí cho các Tổ trưởng Tổ Đoàn kết hoạt động, tuy chưa nhiều song cũng đã góp phần động viên, khích lệ cán bộ Mặt trận cơ sở trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

Vấn đề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh chú trọng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tăng cường xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cấp huyện ký kết quy chế phối hợp với Viện Kiểm sát



nhân dân và các sở, ngành liên quan; định kỳ tiến hành đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện, đồng thời bổ sung quy chế cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới. Từ đó, mối quan hệ công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với chính quyền và các cơ quan Nhà nước liên quan đã thể hiện sự gắn bó, trách nhiệm, cùng tổ chức vận động Nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động đạt nhiều kết quả.

Công tác thi đua - khen thưởng trong hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên được cải tiến, các phong trào thi đua liên tục được phát động trong từng thời điểm, tập trung vào việc hoàn thành các cuộc vận động lớn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết được tiến hành kịp thời, những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được biểu dương, khen thưởng. Thi đua thực sự đã trở thành đòn bẩy và là động lực quan trọng trong hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở giai đoạn này.

Song song với các nhiệm vụ trên, việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, động viên tổ chức Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị các cấp ở địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận. Giai đoạn 2003 - 2008, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã tập trung vận động Nhân dân tham gia tìm hiểu, học tập các Nghị quyết của Đảng, đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân góp ý với tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; đồng thời vận động Nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu,

nhiệm vụ kinh tế - xã hội do Đảng đề ra, góp phần làm cho các chủ trương, đường lối của Đảng trở thành thực hiện thực sinh động trong cuộc sống.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cấp trong tỉnh chủ động tham gia công tác bầu cử Quốc hội khóa XII và bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 (do Quốc hội quyết định kéo dài nhiệm kỳ này của Hội đồng nhân dân các cấp thêm 2 năm, từ 2004 - 2011) theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Theo đó, thực hiện tốt quy trình hiệp thương để lựa chọn và giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền vận động Nhân dân học tập Luật bầu cử, tìm hiểu tiêu sử ứng cử viên, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú; giúp cử tri lựa chọn đại biểu xứng đáng để bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ngày 20 - 5 - 2007, cùng với cả nước, cử tri toàn tỉnh đã hăng hái tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII (2007 - 2011) và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2011. Kết quả, đã bầu được 8 vị đại biểu Quốc hội, gồm các ông/bà: Vũ Thị Phương Anh, Ngô Văn Minh, Đinh Mươk, Nguyễn Quy Nhơn, Nguyễn Tiến Quân, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Tấn Trịnh; bầu bổ sung 5 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và hàng trăm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và xã. Ngày bầu cử đã trở thành ngày hội về quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền “*của dân, do dân, vì dân*”.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cấp huyện phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân cùng cấp hiệp thương giới thiệu để Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu Hội thẩm

nhân dân theo luật định; tham gia ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh, các chủ trương lớn và đã được các cấp chính quyền bổ sung, điều chỉnh, phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức tốt các cuộc gặp gỡ tiếp xúc cử tri, phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát các chương trình kinh tế - xã hội, với ngành Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát tổ chức kiểm tra, giám sát công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân, công tác đặc xá, tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên tại các khu dân cư; tổ chức bầu cử các chức danh trưởng thôn, khối phố, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân xã bầu, qua đó khắc phục tình trạng vi phạm quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, thực hiện cải cách hành chính. Từ khi có cuộc vận động *“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”*, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng và giám sát cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện cuộc vận động. Từ đó hiệu lực, quản lý điều hành của Nhà nước được nâng lên, đa số cán bộ, công chức đã thể hiện tinh thần *“Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”*. Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiện toàn, thường xuyên được tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng về nghiệp vụ, tiến hành nhiều hoạt động giám sát, thiết thực góp phần phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và chính quyền cấp xã trong

sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần đáng kể giảm thiểu mâu thuẫn, tranh chấp, xích mích nhỏ trong cộng đồng dân cư, tăng cường đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm; hạn chế tình trạng khiếu nại, khởi kiện ngay tại cơ sở. Công tác hòa giải ở Phước Sơn, Hội An, Đại Lộc, Bắc Trà My trở thành những kinh nghiệm đáng trân trọng và nhân rộng. Việc phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cơ quan chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư được đẩy mạnh. Năm 2005, công tác giám sát đầu tư công của cộng đồng tuy mới được triển khai, song ở một số địa phương như Tam Kỳ, Núi Thành, Điện Bàn, Hiệp Đức, Tiên Phước..., hoạt động của các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện khá hiệu quả, góp phần tích cực trong việc ngăn ngừa những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, giảm thiểu tình trạng thất thoát tài sản của Nhà nước và Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, công trình, dự án đầu tư ở cơ sở.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong giai đoạn này vẫn còn một số hạn chế đó là, đội ngũ cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhìn chung chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới, có những trường hợp thiếu tâm huyết, dẫn đến lúng túng trong việc đề ra các nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động. Công tác vận động, tập hợp rộng rãi các thành phần trong xã hội, nhất là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ hưu trí và các cá nhân tiêu biểu có nhiều kinh nghiệm và uy tín tham gia công tác Mặt trận chưa thật sự hiệu quả. Ở một số địa phương, do biến động về nhân sự, làm cho công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam gặp không ít khó khăn. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát tuy có tiến bộ, nhưng chưa được thể hiện rõ nét. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, vi phạm quyền làm chủ của Nhân dân vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Việc tham gia giải quyết một số vấn đề bức xúc trong Nhân dân chưa triệt để, thiếu kiên quyết. Sự phối hợp thống nhất hành động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong nhiệm vụ xây dựng chính quyền và ở một số phong trào chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên. Hội đồng tư vấn, các Ban tư vấn, Tổ tư vấn có nơi chưa thành lập, hoạt động chưa tương xứng với vai trò trong việc tham gia các vấn đề “*Quốc kế, dân sinh*” để nói lên tiếng nói của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với Đảng, chính quyền chăm lo cuộc sống cho Nhân dân.

## **2. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, khơi dậy mọi nguồn lực trong dân để phát triển kinh tế - xã hội**

Nhiệm kỳ 2003 - 2008, được sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, sự quan tâm hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên theo quy chế phối hợp công tác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII theo hướng cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng.

Vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghị quyết của Hội đồng nhân

dân, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh luôn được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chú trọng, triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như thông qua việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân sinh hoạt tọa đàm, hội thi văn hóa - văn nghệ, trao đổi, tiếp xúc, đối thoại..., ở các khu dân cư nhân các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương, góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các quan điểm về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo được nêu trong Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa IX). Đặc biệt, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư” được tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18 - 11) với khí thế sôi nổi, hào hứng, thiết thực, huy động được đông đảo Nhân dân, cán bộ, đảng viên tham gia, có ý nghĩa chính trị, xã hội, văn hóa sâu sắc, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng cộng đồng đoàn kết, gắn bó vì cuộc sống ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân liên tục được mở rộng. Một số tổ chức mới như: *Hội Cựu Giáo chức; Hội Luật gia; Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh hiểm nghèo; Hội Cựu Thanh niên xung phong; Hội Nạn nhân chất độc màu da cam; Hội Châm cứu; Hội Doanh nghiệp trẻ...*, cùng các hình thức “*Câu lạc bộ*” tập hợp những người có cùng tâm huyết, sở thích, nguyện vọng lần lượt tham gia làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đoàn thể chính trị - xã hội: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động và nhiều

tổ chức thành viên khác tăng cường phát triển hội viên, đoàn viên, đa dạng hóa các mô hình tập hợp theo ngành nghề, sở thích, lứa tuổi đồng thời có các hình thức liên kết, phối hợp chỉ đạo các hoạt động.

Tinh thần “*Đoàn kết, bình đẳng, giúp nhau cùng phát triển*” đối với đồng bào các dân tộc thiểu số được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thể hiện khá rõ nét qua việc tổ chức kết nghĩa, vận động bà con chăm lo sản xuất, tự lực vươn lên xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, các huyện Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò, uy tín của các vị già làng, trưởng bản ở địa phương tích cực tham gia tuyên truyền, vận động bà con các dân tộc hăng hái thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn của Chính phủ (Chương trình 134, 135); giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; từng bước xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bà con tín đồ các tôn giáo cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, nhất là cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*” và “*Ngày vì người nghèo*”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo cải thiện đời sống Nhân dân. Chức sắc các tôn giáo thể hiện vai trò gương mẫu trong việc vận động tín đồ sống “*Tốt đời, đẹp đạo*”, điển hình như Duy Xuyên với việc xây dựng “*Xứ đạo tiên tiến*”, Điện Bàn với cuộc vận động các chức sắc tham gia hỗ trợ người nghèo. Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, các ngày lễ trọng của các tôn giáo... Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp cùng chính quyền đến thăm, chúc mừng, động viên chức sắc các tôn giáo.

Bà con người Quảng Nam ở mọi miền Tổ quốc, kiều bào ở nước ngoài luôn hướng về quê hương và đã có những đóng góp thiết thực, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, trạm xá, cứu trợ lũ lụt, nhân đạo từ thiện với giá trị nhiều tỷ đồng. Hội đồng hương Quảng Nam được thành lập ở nhiều địa phương trong cả nước đã trở thành tổ ấm, là “cầu nối” giữa bà con xa quê với Nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, nhiều trí thức người Quảng Nam ở các nước như Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng - Đại học Liège (Bi), là một trong những nhà Cơ học xuất sắc nhất châu Âu, từng được Đức vua Albert II của vương quốc Bỉ phong tặng Huân chương Đại thần của vương triều (Grand Officier de l'Ordre de la Couronne), suốt nhiều năm Giáo sư đã làm cầu nối đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho nhiều học sinh Quảng Nam đạt trình độ quốc tế. Giáo sư Kinh tế Trần Văn Thọ - Đại học Waseda (Nhật Bản), từng tư vấn kinh tế cho nhiều đời Thủ tướng Nhật Bản và được mời làm thành viên Tổ tư vấn cải cách kinh tế, Ban Nghiên cứu chính sách của nhiều đời Thủ tướng Việt Nam, được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Thụy Bảo Tia Vàng (The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette). Riêng với quê nhà Quảng Nam, Giáo sư Trần Văn Thọ đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ, nhất là đối với lưu học sinh Quảng Nam tại các trường đại học của Nhật Bản. Hằng năm, bà con kiều bào về thăm quê đều tặng, dành nhiều tình cảm đặc biệt với quê hương. Nhân các dịp lễ, tết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương đều phối hợp với chính quyền tổ chức gặp mặt thân mật, động viên bà con tham gia các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VII, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên tích cực vận động Nhân dân tham gia chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tham gia các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, vườn đồi, trang trại, chăn nuôi; khôi phục phát triển ngành nghề và các làng nghề truyền thống; thực hiện chủ trương “*Dồn điền đổi thửa*”; phát triển kinh tế thủy hải sản, mở rộng dịch vụ chế biến, tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, thương mại; vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương thu hồi đất đai, giải quyết đền bù, tạo điều kiện cho việc thu hút đầu tư, triển khai xây dựng các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp nhất là khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, khu Kinh tế mở Chu Lai; tham gia đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao, dân số, giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của người dân đất Quảng; tham gia giữ gìn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa.

Giai cấp công nhân Quảng Nam không ngừng lớn mạnh cùng với việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các khu và cụm công nghiệp, nhất là Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, mở rộng các thành phần kinh tế. Đây là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp đổi mới, có khả năng tiếp thu nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần quan trọng tạo ra giá trị tăng



*Gặp mặt các chức sắc Phật giáo 2006*

trường hằng năm trong lĩnh vực phát triển kinh tế địa phương. Liên đoàn Lao động tỉnh và tổ chức Công đoàn các cấp, các ngành tập trung phát động thực hiện phong trào “*Lao động giỏi, lao động sáng tạo*” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “*Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu*”, thu hút đông đảo đoàn viên Công đoàn tham gia.

Giai cấp nông dân tỉnh Quảng Nam chiếm tỷ lệ trên 60% tổng số lao động của tỉnh, là bộ phận giàu truyền thống cách mạng. Giai đoạn 2003 - 2008, nhờ các chính sách ưu tiên đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông dân và nhất là qua các phong trào “*Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết giúp nhau vượt khó, xóa đói giảm nghèo*” do Hội Nông dân các cấp tổ chức, nên đời sống bà con nông dân ngày càng ổn định, hộ nghèo giảm đáng kể, nhiều hộ

biết cách làm ăn nên đời sống khá lên, một số gia đình đã trở nên giàu có, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt, thông qua hoạt động của Hội Nông dân, Hội làm vườn, Hội sinh vật cảnh và các hình thức khác bà con nông dân đã thắt chặt tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, cùng chăm lo cải thiện đời sống.

Phụ nữ tỉnh Quảng Nam có tỷ lệ trên 50% dân số, tích cực tham gia có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Thông qua hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ và phong trào của giới, phụ nữ ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong gia đình và ngoài xã hội. Chị em tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*”, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm nòng cốt trong việc xây dựng “*Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc*”. Qua phong trào xuất hiện nhiều gương mặt tiêu biểu, nhiều chị em thành đạt góp phần thúc đẩy sự nghiệp bình đẳng giới và phát triển của phụ nữ.

Cụm chiến binh, cán bộ hưu trí, người cao tuổi và người có công với nước góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực vận động gia đình tham gia các phong trào, nhiều người dù tuổi cao, sức yếu vẫn hăng hái tham gia công tác tại địa phương. Thông qua các phong trào “*Xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh*”, “*Hội viên cựu chiến binh gương mẫu, gia đình cựu chiến binh văn hóa*”, “*Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền*”, “*Tuổi cao gương sáng*”...; góp phần quan trọng làm nên sự thành công của cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*”.

Các thế hệ thanh niên, sinh viên, học sinh là lực lượng

xung kích trong các phong trào, nổi bật là phong trào “*Thanh niên, sinh viên tình nguyện*”; “*Thanh niên lập thân, lập nghiệp*”, “*Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng*”, “*Tuổi trẻ giữ nước*”..., do Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo giới trẻ tham gia, một số người trở thành những tài năng trẻ ở một số lĩnh vực.

Đội ngũ trí thức tỉnh Quảng Nam có vai trò quan trọng trong quản lý, điều hành, thực hiện các chủ trương, chính sách, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Toàn tỉnh có gần 18.000 người có trình độ từ cao đẳng trở lên, trong đó hàng trăm người có trình độ sau đại học. Đây là vốn quý của tỉnh, đóng góp đáng kể trong việc thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám sát xã hội, triển khai các chương trình kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường. Tỉnh đã có nhiều chủ trương khuyến khích thu hút và trọng dụng nhân tài, tăng cường đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo; khoa học - công nghệ; văn học - nghệ thuật...

Đội ngũ doanh nhân Quảng Nam có sự phát triển nhanh về số lượng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế tư nhân, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh. Bước đầu hình thành một số doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trong nước, tạo uy tín với các đối tác. Một số doanh nhân tích cực quan tâm chăm lo cho người nghèo, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội. Cùng với các phong trào của Hội Chữ thập đỏ, Hội Từ thiện, Hội Khuyến học và các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần làm cho các phong trào thi đua yêu nước được đẩy lên sôi nổi, lập nên nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng quê hương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực triển khai đạt kết quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì. Nội dung các cuộc vận động được cụ thể hóa thành các tiêu chí và chỉ tiêu cụ thể trong từng thời điểm, chất lượng các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*” được nhiều địa phương vận dụng một cách sáng tạo, tiêu biểu như: Thành phố Hội An gắn cuộc vận động với đề án xây dựng thành phố văn hóa; Điện Bàn, Đại Lộc với phong trào xây dựng tộc họ, gia đình văn hóa; Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ với công tác đẩy mạnh bảo đảm an toàn giao thông; Núi Thành, Quế Sơn với phong trào xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo và việc giảm nghèo bền vững; Đông Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Giang với việc phát huy giá trị truyền thống văn hóa các dân tộc; Phú Ninh, Thăng Bình với việc triển khai đề án 02/212 về tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Đến cuối năm 2008, toàn tỉnh có 771/1.697 khu dân cư tiên tiến, 268.000 gia đình văn hóa.

Cuộc vận động “*Ngày vì người nghèo*” cũng được sự quan tâm chỉ đạo đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí, tổ chức tôn giáo, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhất là sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, góp phần đắc lực cùng với Đảng, chính quyền chăm lo cuộc sống cho Nhân dân. Giai đoạn 2003 - 2008, nguồn quỹ vì người nghèo các cấp vận động được trên 128 tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt và các giá trị vật chất khác. Từ nguồn quỹ đã xây dựng mới 9.724 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 1.087 nhà cho hộ nghèo, gần 1.300

cháu được hỗ trợ học tập, gần 1.500 hộ được trợ giúp sản xuất, trên 700 người được hỗ trợ khám chữa bệnh và nhiều hình thức giúp đỡ khác. Đến năm 2008, có 9 huyện, thành phố và 178 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc xóa xong nhà dột nát cho người nghèo, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp “*Bằng Ghi công*”. Số hộ nghèo giảm đáng kể. Năm 2003 tỷ lệ hộ nghèo trên 28% (theo tiêu chí cũ) đến cuối năm 2008 tỷ lệ này còn 21,5% (theo tiêu chí mới). Dù vậy, đến năm 2008, toàn tỉnh vẫn còn trên 17.000 nhà tạm, dột nát cần được tiếp tục quan tâm giúp đỡ.

Công tác “*Đền ơn đáp nghĩa*”, nhân đạo từ thiện, khuyến học, khuyến tài, các chương trình phối hợp về đảm bảo an toàn giao thông, dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS..., tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được toàn xã hội quan tâm. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp trở nên thực chất hơn, nhất là sau khi ngành giáo dục phát động phong trào “*Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục*”. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tốt. Các lễ hội văn hóa truyền thống mang đậm nét đặc trưng văn hóa của vùng đất và con người Quảng Nam được tổ chức, mở ra những cơ hội giao lưu văn hóa, du lịch trong nước và quốc tế.

Phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, vận động công dân nhập ngũ, chống “*diễn biến hòa bình*” đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với các tổ chức thành viên các cấp phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng, các ngành chức năng, các cơ quan liên quan phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh, qua đó

những âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc được kịp thời ngăn chặn.

Với một tỉnh thường xuyên phải đối phó với thiên tai, trong giai đoạn 2003 - 2008, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng chính quyền, các đoàn thể, các Hội Chữ thập đỏ, Hội Từ thiện, Cựu Chiến binh và nhiều tổ chức khác tích cực vận động Nhân dân trong và ngoài tỉnh với tinh thần “*Lá lành đùm lá rách*”; “*Nhường cơm, xẻ áo*”, tham gia cứu trợ đồng bào bị nạn. Tổng số tiền và hiện vật vận động được trên hàng trăm tỷ đồng, giúp đỡ hàng nghìn gia đình vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Việc mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế trong giai đoạn 2003 - 2008 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện khá tốt. Trên cơ sở các quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên thực hiện trong giai đoạn này có tác dụng quan trọng trong việc vận động, thu hút đầu tư, triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, nhằm thắt chặt tình đoàn kết với các nước bạn Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp... Việc tổ chức các lễ hội truyền thống văn hóa, du lịch đã góp phần tăng cường mối quan hệ thân thiện, gần gũi với các nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung vận động Nhân dân phát huy những giá trị văn hóa của con người Quảng Nam trong giao tiếp, ứng xử để tạo tình cảm tốt đẹp với khách

nước ngoài, như Hội An, Duy Xuyên, Núi Thành, Điện Bàn..., là những nơi có nhiều người nước ngoài đến tham quan, du lịch, đầu tư phát triển kinh tế. Ngoài ra, Quảng Nam còn là tỉnh có đường biên giới với nước bạn Lào trải dài trên 140 km, gồm 12 xã biên giới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng tập trung vận động bà con tham gia xây dựng biên giới “*hòa bình, đoàn kết, hữu nghị*”.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vẫn còn không ít hạn chế, nhất là công tác phối hợp giữa Mặt trận cơ sở với chính quyền để chỉ đạo và triển khai cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*” có nơi chưa đạt yêu cầu, việc xét chọn các danh hiệu còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích; phương hướng nhiệm vụ xây dựng ở từng khu dân cư thiếu cụ thể, có trường hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa nắm chắc tình hình ở mỗi khu dân cư, có nơi Ban công tác Mặt trận chưa được kiện toàn, lúng túng trong phương pháp hoạt động. Một số khu dân cư nhiều năm liền yếu kém, nhưng chưa có hướng khắc phục. Một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chậm triển khai hoặc thực hiện chưa nghiêm túc; tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tình trạng tha hóa, biến chất, quan liêu, cửa quyền, vi phạm quyền dân chủ vẫn còn xảy ra ở một số nơi, nhưng chưa được ngăn chặn triệt để, gây ra những bất bình, làm giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Đời sống của một bộ phận không nhỏ công nhân, nông dân do nhiều nguyên nhân, vẫn còn bấp bênh, thiếu ổn định. Việc ăn ở, đi lại, học hành, khám chữa bệnh của người nghèo nhất là bà con vùng cao, vùng sâu còn nhiều bất cập. Một bộ phận người dân ở các khu tái định cư thu nhập thấp, đời



sống khó khăn hơn so với trước. Một bộ phận thanh thiếu niên sống thiếu lý tưởng, đua đòi, nghiện ma túy, lâm vào tệ nạn xã hội, phạm pháp có nguy cơ phát triển; việc tranh chấp, khiếu nại đất đai; vấn đề an toàn giao thông, giải quyết việc làm, khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép, thực hiện các chính sách an sinh xã hội vẫn còn là những vấn đề hết sức bức xúc.

Nhìn chung, nhiệm kỳ 2003 - 2008, về cơ bản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, ý chí tự lực, tự cường của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, từng bước tạo ra diện mạo mới cho quê hương Quảng Nam. Kinh tế tăng trưởng khá, xã hội ổn định, văn hóa tinh thần tiếp tục được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kết cấu hạ tầng liên tục được xây dựng, đời sống đại bộ phận Nhân dân được cải thiện, đó là những nhân tố vô cùng thuận lợi để Nhân dân Quảng Nam tiếp tục bước vào giai đoạn mới.

### **III. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (2009 - 2015)**

#### **1. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2009 - 2014); phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động**

Từ ngày 1 đến ngày 2 - 4 - 2009, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2009 - 2014 chính thức khai mạc tại thành phố Tam Kỳ, với sự tham gia của 250 đại biểu chính thức tiêu biểu cho các tổ chức thành viên, giai cấp, các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân

tộc, các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong tỉnh và hơn 200 vị khách mời của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa VII và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2009 - 2014 với chủ đề “*Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”*”; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VI và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII diễn ra trong tình hình, bối cảnh đất nước và tỉnh có mặt thuận lợi, song cũng không ít khó khăn thách thức. Quảng Nam vẫn còn là một tỉnh nghèo, có nhiều huyện miền núi, trong đó có 3 huyện thuộc diện đặc biệt khó khăn, kinh tế nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao, công nghiệp đang trong giai đoạn đầu của sự phát triển; đại bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn về đời sống. Trước sự khủng hoảng tài chính và sự suy thoái toàn cầu và những diễn biến phức tạp về tình hình thời tiết, dịch bệnh cùng với các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của một số thế lực thù địch đã tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm và đời sống của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.



*Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam  
lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2009-2014*

Trước tình hình đó, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội xác định mục tiêu trong giai đoạn 2009 - 2014: “*Tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, khẳng định vai trò, vị trí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; hướng mạnh công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở, triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”; tích cực phát huy dân chủ, tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thật sự là chỗ dựa của Đảng, cơ sở*

*chính trị của chính quyền, là nơi thể hiện ý chí, tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; là nơi phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XIX và lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội X của Đảng vì mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”.*

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Đại hội thống nhất đề ra Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2009 - 2014 với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đó là: Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động Nhân dân tạo ra sự đồng thuận xã hội trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng; đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về công tác dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa IX) và các chủ trương, chính sách mới về công tác dân tộc; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất giữa các tầng lớp nhân dân với đồng bào có đạo, tinh thần đoàn kết giữa các tôn giáo; qua đó vận động các chức sắc, tín đồ thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách về tôn giáo, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tích cực phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và mở rộng tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng các tổ chức mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà

con Quảng Nam ở khắp nơi trong nước và nước ngoài hướng về quê hương; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hai cuộc vận động ‘*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*’ và ‘*Ngày Vì người nghèo*’, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của tỉnh; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập hợp rộng rãi và phát huy triệt để vai trò các tổ chức Tư vấn, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên các lĩnh vực để tham gia góp ý kiến với Đảng, chính quyền cũng như chủ động tổ chức các hoạt động phản biện xã hội ở một số vấn đề, lĩnh vực, trước hết tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện về những vấn đề đang bức xúc trong đại bộ phận Nhân dân.

Đại hội thống nhất quyết định số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2009 - 2014 là 90 vị. Tại Đại hội đã thống nhất hiệp thương dân chủ cử 88 vị (số ủy viên còn lại dự kiến sẽ được cử bổ sung giữa 2 kỳ Đại hội); cử Ủy viên Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực gồm 9 vị. Ông Lê Văn Lai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục được cử giữ chức vụ Chủ tịch; 3 Phó Chủ tịch gồm các ông/bà: Trần Ngọc Thanh, Trương Thị Lộc, Trương Văn Mười và 5 vị Ủy viên Thường trực, gồm các ông/bà: Huỳnh Kim Xuân, Lê Đắc Nguyên, Lê Công Chiến, Phạm Thanh Hận, Vũ Khắc Trọng. Đến tháng 9 - 2010, nhân sự chủ chốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có sự thay đổi: Ông Trương Văn Mười được điều động giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ông Đinh Thái Long - Chủ tịch Ủy



Ông LÊ VĂN LAI  
Chủ tịch Ủy ban MTTQ  
Việt Nam tỉnh Quảng Nam  
(8/2007 - 7/2014)

ban nhân dân huyện Đông Giang được Tỉnh ủy điều động về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tại Hội nghị lần thứ 5, ngày 21 - 10 - 2010 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hiệp thương cử giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa VIII; tháng 11 - 2012, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất hiệp thương cử ông Nguyễn Phi Hùng giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa VIII.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015, khẳng định: “*Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền phát động nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua lớn, với nhiều mô hình dân vận khéo, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt trong các đợt thiên tai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đoàn thể chính trị - xã hội đã giữ vai trò qua trọng trong việc động viên Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống*”. Đại hội nêu rõ: “*Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo. Xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức, công tác thanh*

*niên, công tác phụ nữ, cựu chiến binh; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp - nông thôn - nông dân. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị và củng cố tổ chức, cán bộ các đoàn thể.”<sup>1</sup>*

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thường xuyên được chú trọng. Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8 - 12 - 2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “*Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội*”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã kịp thời tham mưu với các cấp ủy Đảng lựa chọn, bố trí đảm bảo số lượng cán bộ, công chức là những người có đạo đức, năng lực, được Nhân dân tín nhiệm tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; nhiều cá nhân tiêu biểu đại diện đồng bào các dân tộc, tôn giáo, các thành phần xã hội được bổ sung, cơ cấu vào Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Giai đoạn 2009 - 2014, đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ Mặt trận, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Điểm nổi bật trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là tăng

1. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX, Tam Kỳ, tháng 12 - 2010, trang 37, 75.

cường và nâng cao chất lượng công tác phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan; tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn chủ yếu để triển khai các hoạt động. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp với chính quyền, các cơ quan liên quan, tạo điều kiện cho các bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời phối hợp đẩy mạnh công tác giám sát và các hoạt động khác làm cho hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng phong phú và đa dạng; luôn lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; tổ chức quán triệt các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”... Đặc biệt, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 - 12 - 2013 của Bộ Chính trị ban hành *Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội*, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 - 12 - 2013 của Bộ Chính trị ban hành *Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền*.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thành lập được 4 Hội đồng tư vấn (Dân chủ - Pháp luật; Kinh tế - xã hội; Dân tộc - Tôn giáo; Đối ngoại nhân dân); nhiều huyện, thành phố thành lập các Ban Tư vấn. Hoạt động của các tổ chức tư vấn góp phần quan trọng trong việc tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban



Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về nhiều vấn đề đề kiến nghị với Đảng, chính quyền ở tỉnh và các địa phương.

Thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cùng các tổ chức thành viên thực hiện tốt quy trình hiệp thương, thu thập ý kiến cử tri để lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để cử tri bầu vào Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; vận động cử tri hăng hái tham gia bầu cử và thực hiện tốt chức năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 99,31% cử tri tham gia bầu cử (có 209 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; có 12/18 huyện, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%). Cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ 8/13 người ứng cử, gồm các ông/bà: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Đức Hải, Lê Phước Thanh, Lê Văn Lai, Ngô Văn Minh, Phạm Trường Dân, Trần Xuân Vinh, Nguyễn Thị Tuyết Thanh. Bầu đủ 58 đại biểu trong 102 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016. Bầu được 580 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong 968 người ứng cử và 6.145 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong 9.584 người ứng cử. Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp phối hợp hiệp thương giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu 23 hội thẩm Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 305 hội thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện. Hằng năm, Ủy

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham gia Hội đồng xét đặc xá, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Giai đoạn 2009 - 2014, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý sử dụng đất đai; khiếu nại, tố cáo; giám sát đầu tư, bảo vệ môi trường... đến Nhân dân. Tăng cường công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên, cơ quan Nhà nước; việc thực hiện quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường..., qua đó kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập, những vướng mắc để kiến nghị xử lý, sửa đổi, bổ sung. Tổ chức cho Nhân dân góp ý với cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử.



*Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2010*

Các cuộc tiếp xúc đã có nhiều cải tiến về nội dung, hình thức, ngày càng được đông đảo cử tri tham dự. Các ý kiến, kiến nghị được tổng hợp, phản ánh với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tập trung phối hợp tổ chức “diễn đàn dân chủ” để Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền như: “Nhân dân góp ý đội ngũ cán bộ, công chức”; “Công an lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân”; “Nhân dân góp ý xây dựng ngành Thuế”; “Nhân dân góp ý xây dựng ngành Giáo dục, Y tế”; “Nhân dân góp ý chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”... Các hoạt động nói trên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện rõ tinh thần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng và củng cố chính quyền ở các xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức giám sát việc thực hiện các Luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo... Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Đến đầu năm 2014, có 100% xã, phường, thị trấn có Ban Thanh tra nhân dân với 2.165 ủy viên, 196 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với 2.095 ủy viên. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở; đảm bảo chất lượng, hiệu quả sử dụng các công trình dự án đầu tư ở cơ sở. Qua đó, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, tham gia xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh, vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tiếp tục được thể hiện và khẳng định trong hệ thống chính trị cơ sở.

Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực thực hiện. Giai đoạn 2009 - 2014, tổ chức gần 1.200 hội nghị với sự tham gia trên 120.000 lượt, với trên 5.000 lượt ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai sửa đổi; tham gia góp ý hàng trăm dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp... Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp các Sở, ban ngành, đoàn thể ở tỉnh triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến,

giáo dục pháp luật; xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức quán triệt trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên ở địa phương. Hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn, phát hành trên 12.000 bản tin Mặt trận đến các khu dân cư. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác Mặt trận, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để tiếp tục tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

## **2. Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu đưa tỉnh Quảng Nam sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại**

Quán triệt và thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các giới, các ngành, diễn ra trên khắp mọi địa bàn, trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội, công tác Mặt trận đã đạt được nhiều thành tựu.

Nhân ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 - 11 hằng năm, có trên 95% khu dân cư toàn tỉnh tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, sôi nổi. Qua đó, tinh thần và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy và củng cố vững chắc. Ngày hội đã thu hút nhiều cán bộ, đảng viên, các cấp lãnh đạo có dịp gần gũi, cùng sinh hoạt với Nhân dân, góp phần nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cộng đồng và xã hội.

Trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực vận động Nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ; hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; các phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại; khôi phục phát triển ngành nghề và các làng nghề truyền thống, phát triển kinh tế thủy, hải sản, mở rộng dịch vụ chế biến; tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, thương mại; triển khai xây dựng các khu, cụm công nghiệp; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, phát triển giáo dục - đào tạo, y tế; giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc trưng văn hóa Quảng Nam, bảo tồn các khu di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia và các di sản văn hóa thế giới.

Đây cũng là thời kỳ mà quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra khá mạnh mẽ, nhất là trong việc tập trung xây dựng các khu và cụm công nghiệp, nổi bật là Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc..., trở thành nhân tố quyết định sự phát triển của đội ngũ công nhân trên địa bàn tỉnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Tính đến đầu năm 2014, toàn tỉnh có trên 110.000 công nhân, viên chức, người lao động có mặt trong tất cả các loại hình kinh tế, cũng là lực lượng tạo ra các giá trị tăng trưởng hằng năm cao nhất, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các phong trào thi đua “*Lao động giỏi, lao*

*động sáng tạo*” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “*Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu*” do Công đoàn tổ chức đã tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đội ngũ doanh nhân tỉnh Quảng Nam ngày càng lớn mạnh, toàn tỉnh có gần 4.400 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ 92%. Đội ngũ này vừa đóng vai trò xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; vừa tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Mặc dù có những khó khăn do biến động về tình hình kinh tế thế giới và trong nước, nhưng với những chủ trương, chính sách hỗ trợ kịp thời của tỉnh, nhất là sự nỗ lực vươn lên của các doanh nghiệp đã giữ vững sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Giai cấp nông dân mặc dù vẫn còn chiếm trên 75% dân số toàn tỉnh, nhưng từng bước được trang bị những kiến thức mới về khoa học - kỹ thuật để ứng dụng trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và các ngành dịch vụ khác. Đặc biệt, thông qua các phong trào thi đua như “*Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững*”; “*Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới*” ..., do Hội Nông dân tổ chức đã xuất hiện nhiều gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình tiên tiến, tổ chức Hội xuất sắc, tạo nên những chuyển biến tích cực ở nông thôn.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện bình đẳng giới, điển hình như phong trào “*Phụ nữ tích cực học tập, lao*

*động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” với các hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực, những gương mặt tiêu biểu của nữ giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp bình đẳng giới và phát triển của phụ nữ Quảng Nam.*

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng toàn Đảng, toàn dân giữ vững an ninh quốc phòng, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương. Tổ chức Hội Cựu chiến binh với trên 34.000 hội viên, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “*Cựu chiến binh gương mẫu*”; “*Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi*”..., có nhiều đóng góp quan trọng trong các phong trào thi đua của tỉnh.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có trên 170.000 hội viên Hội Người cao tuổi, tích cực tham gia các phong trào “*Ông bà, cha mẹ mẫu mực; con cháu thảo hiền*” “*Tuổi cao gương sáng*”..., góp phần động viên thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; cùng với các phong trào của Hội Chữ thập đỏ, Hội Từ thiện, Hội Khuyến học, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Nạn nhân chất độc da cam và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tạo nên tinh thần, khí thế thi đua sôi nổi trong nhiều lĩnh vực, góp phần tạo nên những thành tích to lớn.

Lực lượng thanh niên toàn tỉnh có trên 560.000 thanh niên (trong đó đoàn viên trên 100.000, hội viên trên 150.000 người), đầy nhiệt huyết và khát vọng vươn lên trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học; hăng hái tham gia các phong



trào hành động cách mạng, như “*Xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc*”, “*Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp*”..., do Đoàn thanh niên phát động đã thể hiện được vai trò tiên phong, xung kích của người thanh niên trên nhiều lĩnh vực, có những đóng góp nhất định trong công cuộc xây dựng quê hương.

Đặc biệt, với quan điểm coi trọng đội ngũ trí thức, xem đây là nguồn lực quan trọng để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế thế giới. Giai đoạn 2009 - 2014, song song với việc tăng cường đầu tư cho sự nghiệp y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật; tỉnh còn ban hành cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, thu hút nhân tài..., nhằm góp phần xây dựng đội ngũ trí thức. Tính đến năm 2014, toàn tỉnh có trên 14.000 người có trình độ đại học, trên 800 người có trình độ sau đại học, tập trung chủ yếu ở 2 lĩnh vực cơ bản là Giáo dục và Y tế. Mặc dù chưa có nhiều sáng kiến, kết quả nghiên cứu khoa học mang tính đột phá, nhưng đội ngũ trí thức của tỉnh cũng đã có nhiều cố gắng trong việc tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng các tri thức vào các lĩnh vực quản lý, điều hành; xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; phổ biến những thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; thực hiện các hoạt động tư vấn và phản biện khoa học; liên kết, hợp tác khoa học với các tỉnh bạn và các đối tác nước ngoài...

Đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh luôn giữ vững truyền thống cách mạng, yêu nước, kính yêu Bác Hồ và tích cực tham gia vào các chủ trương phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “*Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu*”

số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nhiều địa phương tổ chức quán triệt, biểu dương, lựa chọn 383 người hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vận động đồng bào tích cực lao động sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn thuộc chương trình 134, 135, 30a..., cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm góp phần ổn định đời sống đồng bào các dân tộc.

Các chức sắc, tu sĩ, đồng bào đạo Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài; trong đó lớn nhất là Phật giáo, với 280 cơ sở thờ tự, trên 500 tăng, ni và trên 100.000 tín đồ; 17 nhà thờ Thiên Chúa giáo, với trên 20 linh mục và hơn 24.000 giáo dân. Hầu hết các chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo sống và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; phấn khởi, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, hành đạo theo pháp luật, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; công tác từ thiện, nhân đạo; xây dựng đời sống văn hóa, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền hướng dẫn, tạo điều kiện cho chức sắc tôn giáo, bà con có đạo thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Phối hợp với các cơ quan tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Đại hội những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 -2018..., góp phần xây dựng mối quan hệ giữa tôn giáo với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng trở nên tốt đẹp.

Bà con quê hương Quảng Nam làm ăn, sinh sống và học tập ở mọi miền Tổ quốc, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số địa phương khác có nhiều hoạt động hướng về quê nhà. Tổ chức Hội đồng hương ở các địa phương đã trở thành tổ ấm cho những người con xa xứ và là chiếc cầu nối giữa bà con xa quê với Nhân dân trong tỉnh. Chưa kể, Quảng Nam còn có trên 10.000 kiều bào đang định cư trên khắp thế giới và tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho quê hương, đất nước, ủng hộ chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

Đề cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*” ngày càng đi vào chiều sâu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21/CT-TU; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động số 1640/QĐ-UBND về việc đẩy mạnh Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*” trong giai đoạn mới; biên soạn và phát hành trên 2.000 cuốn tài liệu hướng dẫn nâng cao chất lượng cuộc vận động ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chỉ đạo xây dựng 10 xã điểm văn hóa nông thôn mới thực hiện mô hình “*5 đoàn kết - 3 trong sạch*”. Từ năm 2011 đến năm 2014, toàn tỉnh có 280 khu dân cư triển khai thực hiện mô hình. Với những cách làm sáng tạo, huy động sức dân chung tay xây dựng nông thôn mới đã có trên 68.000 ngày công lao động tham gia làm đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương; Nhân dân hiến hàng trăm hecta đất, tháo dỡ hàng ngàn công trình, vật kiến trúc để làm đường giao thông; “*Đồn điền đổi thửa*” gần 5.000 hecta đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng mẫu..., với tổng giá trị đóng góp của Nhân dân trên 340 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh có 797/1.719 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa (46,36%), 313.368/377.056 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa (83,11%); 634/4.351 tộc văn hóa; trên 90% khu dân cư có nhà sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy truyền thống hiếu học trong mỗi gia đình, cộng đồng, hoạt động khuyến học các cấp được duy trì và phát triển. Giai đoạn 2009 - 2014, quỹ khuyến học toàn tỉnh vận động được trên 200 tỷ đồng, tổ chức cấp học bổng, khen thưởng học sinh, sinh viên, nhất là các em con nhà nghèo vượt khó học giỏi, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài tại các địa phương.

Vấn đề xây dựng và nhân rộng mô hình khu dân cư “*Thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường*”, được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chọn 6 khu dân cư để xây dựng điểm. Đến năm 2014, có 398/752 khu dân cư có điểm thu gom rác thải đúng quy định, 387 khu dân cư có đội tự quản về môi trường, trên 500 khu dân cư sử dụng nguồn nước sạch...

Cuộc vận động “*Ngày vì người nghèo*” được triển khai đồng bộ với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Qua 5 năm, tổng các nguồn lực vận động trên 700 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa trên 30.000 ngôi nhà cho người nghèo; hàng ngàn trường hợp được hỗ trợ sản xuất, học tập, chữa bệnh, trợ cấp khó khăn... Đến năm 2014, toàn tỉnh được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp *Bằng ghi công*, công nhận xóa xong nhà dột nát cho hộ nghèo.

Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”, tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp với các doanh nghiệp triển khai chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn, tổ chức Hội chợ hàng Việt, hội chợ hàng tiêu dùng, Hội chợ hàng khuyến mại..., qua đó làm cho thị trường hàng hóa nông thôn sôi động, Nhân dân phấn khởi, tin dùng. Tổng doanh thu mỗi năm trên hàng chục tỷ đồng.

Phong trào *“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”* tiếp tục được đẩy mạnh, hằng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an, Bộ đội biên phòng và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch về *“Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”*; tổ chức hội nghị biểu dương những điển hình tiên tiến; gặp gỡ động viên người làm lỗi; tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày hội Quốc phòng toàn dân và Biên phòng toàn dân...; mở rộng các mô hình khu dân cư *“Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”*; *“Ánh sáng đường làng”*; *“Trong nhà gỗ mờ, ngoài ngõ sáng đèn”*; *“Tiếng mõ bình yên”*; *“Tiếng keng canh phòng”*; *“Tổ tự quản đường biên cột mốc”*; *“Tổ tàu thuyền bến bãi an toàn”*... Đặc biệt, ngày 2 - 5 - 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương - 981 vào khoan thăm dò ở các vị trí nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và cách bờ biển nước ta từ 130 đến 150 hải lý. Hành động này đã xâm phạm nghiêm trọng các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về không mở rộng, làm phức tạp tình hình biển Đông, bị dư luận quốc tế và trong nước lên án gay gắt. Trước tình hình trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã kịp thời phối hợp với Ủy ban

nhân dân tỉnh và đoàn thể tỉnh tổ chức Lễ phát động ủng hộ ngư dân và các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Phát huy truyền thống “*Uống nước nhớ nguồn*”; “*Đền ơn, đáp nghĩa*” chăm lo đời sống của thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa. Qua 5 năm, với sự góp sức của tổ chức Mặt trận các cấp, toàn tỉnh đã vận động gần 70 tỷ đồng, xây dựng và hỗ trợ sửa chữa trên 8.000 ngôi nhà tình nghĩa, trên 10.000 ngôi nhà cho đối tượng chính sách và tặng gần 4.000 sổ tiết kiệm cho người có công. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng với các tổ chức thành viên vận động đóng góp xây dựng đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở các địa phương, tu bổ nhà tình nghĩa đã xuống cấp, tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ, thăm hỏi các gia đình đối tượng chính sách.

Thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nạn nhân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn... Từ năm 2009 đến năm 2013, Ban Cứu trợ tỉnh và các huyện, thành phố vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ hàng trăm tỷ đồng, hàng trăm tấn hàng hóa các loại, kịp thời giúp đỡ bà con bị thiệt hại. Cạnh đó, Ban Cứu trợ các cấp cũng vận động Nhân dân đóng góp ủng hộ Nhân dân các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Cu Ba, Myanmar bị thiệt hại do thiên tai.

Công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, tranh thủ các nguồn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ và sự đóng góp của kiều bào, Ủy ban Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với chính quyền, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị đón nhiều đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc; tổ chức các Lễ hội truyền thống, giao lưu như Lễ hội giao lưu Hội An - Nhật Bản lần thứ X, “*Gặp gỡ giao lưu truyền thống Đoàn kết Hữu nghị Việt - Lào*” nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2012)... Ngoài ra bình quân mỗi năm, tỉnh tiếp nhận trên 50 dự án của các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng; tạo điều kiện cho các đoàn tình nguyện viên đến thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo; đồng thời tổ chức đoàn tình nguyện viên của tỉnh sang tỉnh Sê Kông (Lào) khám bệnh, phát thuốc miễn phí và cấp học bổng cho học sinh. Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức nhiều hoạt động xây dựng biên giới chung giữa hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác; tổ chức kết nghĩa các cụm dân cư hai bên biên giới tạo mối quan hệ thân mật, gần gũi, giúp đỡ nhau giữa đồng bào các huyện vùng biên.

### **3. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ IX - Quyết tâm xây dựng tỉnh Quảng Nam cơ bản thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020, vì mục tiêu: “*Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*” (2014 - 2015)**

Từ ngày 16 đến ngày 17 - 7 - 2014, tại thành phố Tam Kỳ đã diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019, với sự tham gia của 250 đại biểu chính thức và 150 đại biểu khách mời đại diện cho các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu

biểu của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, các dân tộc, các vị nhân sĩ trí thức, các doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu.

Đại hội đã thông qua Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2009 - 2014; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2014 - 2019 với chủ đề “*Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà cơ bản thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”*”; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII và ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.

Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2009 - 2014 khẳng định: “*5 năm qua, những thành tựu trên các lĩnh vực đã đánh dấu bước phát triển không ngừng về mọi mặt của tỉnh, trong đó có sự đóng góp tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh quốc phòng; cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân*”<sup>1</sup>.

---

1. *Kỷ yếu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ*





*Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải tặng bức trướng tại Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ IX*

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Đại hội xác định: “*Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh, hướng mạnh về cơ sở triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.* Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để vượt qua những khó khăn, thử thách về kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; thực hiện dân chủ, tăng cường

---

2014 - 2019), Quảng Nam, tháng 9 - 2014, trang 33.

*đồng thuận xã hội. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới”<sup>1</sup>.*

Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2014 - 2019 xác định 5 nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện, đó là: Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng Quảng Nam cơ bản thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của địa phương; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư<sup>2</sup>.

Đại hội hiệp thương và thống nhất cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX, gồm 89 vị; cử Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực gồm 8 vị. Ông Võ Xuân Ca - Tỉnh ủy viên (ngày 20/11/2014 được bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy) được cử giữ chức vụ Chủ tịch; 2 Phó Chủ

1. *Kỷ yếu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2014 - 2019)*, trang 36 - 37.

2. *Kỷ yếu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2014 - 2019)*, trang 38 - 45.



**Ông VÕ XUÂN CA**  
*Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  
tỉnh Quảng Nam  
(từ tháng 7-2014 đến nay)*

tịch gồm các ông: Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Long và 5 vị Ủy viên Thường trực, gồm các ông/bà: Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Thị Như Thủy, Lê Công Chiến, Hồng Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh Thu. Tháng 7 - 2015, tại Hội nghị lần thứ 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hiệp thương cử bổ sung 2 Ủy viên Thường trực đó là các ông/bà Lê Thái Bình, Nguyễn Thị Thanh Phương. Đồng thời hiệp thương bầu ông Lê Thái Bình giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX.

Thực hiện Chương trình hành động do Đại hội đề ra, từ năm 2014 đến năm 2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hiến pháp năm 2013, Quyết định 217, 218-QĐ/TW ngày 12 - 12 - 2013 của Bộ Chính trị khóa XI về giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh đến đoàn viên, hội viên, cán bộ, đảng viên và

các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của truyền thống đoàn kết, từ đó phát huy tinh thần và sức mạnh đoàn kết để tham gia xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” theo từng chủ đề, nhiệm vụ, nội dung cụ thể để tạo sự chuyển biến rõ nét trong mỗi hành động, việc làm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp gắn với thực hiện nghiêm túc 6 tiêu chí “*Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận*” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng các tổ chức thành viên tăng cường xây dựng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên và các thành phần, lực lượng trong xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Qua nhiều hình thức tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các thành phần xã hội và các tầng lớp nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tăng cường mở rộng tổ chức, tập hợp đông đảo các vị có uy tín trong mọi thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo vào các tổ chức của mình; xây dựng đội ngũ cộng tác viên, phát huy vai trò của nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu, đội ngũ làm công tác khoa học tham gia góp ý các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.



*Gặp mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam qua các nhiệm kỳ*

Phát huy vai trò của Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hội Thánh Tin Lành, Cao Đài..., các giáo xứ, giáo họ, họ đạo để củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữa các tôn giáo, giữa người có đạo và không có đạo, cùng góp sức chăm lo cải thiện đời sống Nhân dân. Vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung và về tôn giáo nói riêng, hoàn thành nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các phong trào xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến”; “Gia đình tín đồ tiêu biểu”; “Sống tốt đời, đẹp đạo”..., phối hợp triển khai và giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo để tham mưu với Đảng, chính quyền giải quyết theo đúng chính sách, pháp luật.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn

kết, hỗ trợ lẫn nhau; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; tuyên truyền vận động bà con xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Kịp thời ngăn chặn những hành động sai trái tác dụng xấu đến tư tưởng, tâm lý, đời sống của đồng bào các dân tộc. Định kỳ tổ chức các hội nghị chuyên đề, các cuộc gặp mặt đông viên, biểu dương khen thưởng những cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các địa phương tiếp tục triển khai Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc; các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước, tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật với đồng bào ta ở nước ngoài về thăm quê, trao đổi các chủ trương, chính sách mới đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động bà con Quảng Nam ở khắp nơi trong nước và nước ngoài hướng về quê hương, đem hết khả năng, tài lực, trí lực góp phần xây dựng quê hương.

Tiếp tục thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ban hành theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị; phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các chuyên gia trên các lĩnh vực để tổ chức phản biện đối với dự thảo các chủ trương, chính sách của Đảng và dự thảo các đề án, chương trình, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật; đồng thời tăng cường giám



*Ông Võ Xuân Ca - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị lấy ý kiến các chức sắc tôn giáo về chính sách tín ngưỡng, tôn giáo*

sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, đảng viên, đại biểu dân cử..., gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*” và thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm quyền dân chủ, tham nhũng, lãng phí..., của một số bộ phận cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất. Triển khai các chương trình giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: Phối hợp rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; tham gia giám sát việc thực hiện chế độ bảo hiểm đối với người lao động trong các doanh nghiệp; việc thực hiện pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; việc chấp hành pháp luật của các cơ

sở y tế ngoài công lập; việc quy hoạch, xây dựng và vận hành các hồ thủy điện, thủy lợi gắn với công tác tái định cư, đảm bảo đời sống và sản xuất của Nhân dân vùng bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Năm 2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 15 năm triển khai cuộc vận động “*Ngày vì người nghèo*” và tổ chức phát động triển khai cuộc vận động mới “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”.

Ngày hội “*Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư*” được tổ chức ngày càng chu đáo, nghiêm túc ở phần lễ, sôi động, vui vẻ, đoàn kết ở phần hội; thật sự là ngày hội của toàn dân. Điểm mới trong việc tổ chức ngày hội là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các địa phương sắp xếp, bố trí thời gian, địa điểm để các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về tham dự ngày hội với bà con Nhân dân ở mỗi khu dân cư. Đây là dịp để cán bộ lãnh đạo các cấp gặp gỡ, nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, chia sẻ tình cảm, thắt chặt mối liên hệ mật thiết với Nhân dân; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Tập trung xây dựng và phát huy các mô hình, điển hình trong các phong trào do các tổ chức thành viên phát động như: “*Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền*”, “*Gia đình nghèo vượt khó*”; “*Khu phố, thôn xóm bình yên*”; “*Tộc họ hiếu học*”..., làm đòn bẩy thúc đẩy cuộc vận động, tạo sự phát triển mới để nâng cao chất lượng thực chất các phong trào. Hằng năm, số gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tộc văn hóa, xã đạt chuẩn nông thôn



mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị..., đều tăng so với giai đoạn trước.

Các hoạt động “*Vì người nghèo*” tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với việc thực hiện các chương trình mục tiêu của Nhà nước; chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, nạn nhân chất độc da cam dioxin, người cao tuổi... Cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp còn thường xuyên phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tấn báo chí vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tôn giáo và tranh thủ các nguồn hỗ trợ của chính quyền, các tỉnh bạn, các tổ chức nước ngoài..., để tập trung giúp đỡ người nghèo và các đối tượng chính sách. Cùng thời gian này, mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ “*Vì đoàn viên, hội viên, thành viên nghèo*” và vận động một số đối tượng, khi đã đủ điều kiện tự nguyện đăng ký phấn đấu thoát nghèo hằng năm, tập trung thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững qua các hình thức hỗ trợ về phương tiện sinh kế, vốn sản xuất, kinh doanh, quan tâm vấn đề về nhà ở, học hành, khám chữa bệnh cho người nghèo, góp phần đặc lực vào việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về an sinh xã hội của tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo nên những chuyển biến rõ nét trong Nhân dân về tâm lý, thói quen ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh việc sản xuất, kinh doanh ở các địa phương.

Năm 2015, các cuộc vận động lớn do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện đều đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” đạt nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh. Thực tiễn khẳng định phong trào thực sự đi vào cuộc sống, trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn có sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân, mang lại những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn, toàn diện và sâu sắc<sup>1</sup>. Đời sống kinh tế của các thôn - khối phố văn hóa có sự phát triển đáng kể, hàng năm đã giúp hàng nghìn hộ phấn đấu thoát nghèo, nhiều hộ gia đình vươn lên làm giàu chính đáng. Môi trường cảnh quan khang trang sạch đẹp, đường làng ngõ xóm cơ bản được bê tông hóa, gần 100% số hộ dùng điện trong sinh hoạt và phục vụ sản xuất<sup>2</sup>.

Về vận động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến cuối năm 2015, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (theo Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới: 19 tiêu chí) là 11,5 tiêu chí/xã (240 xã), tăng 8,89 tiêu chí/xã so với năm 2010. Riêng với các xã đạt dưới 5 tiêu chí, cuối năm 2014 toàn tỉnh có đến 48 xã, tuy nhiên đến cuối năm 2015 đã giảm xuống còn 6 xã (mục tiêu kế hoạch là giảm 10 xã đạt dưới 5 tiêu chí). Huyện Phú Ninh, thị xã Điện Bàn đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2015. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn của tỉnh Quảng Nam đã có nhiều khởi sắc và chuyển biến theo chiều hướng tích cực,

---

1. Tính đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 331.211 hộ gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 87,9%). Các địa phương có số lượng hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 80% như Hội An 95,7%; Điện Bàn 92,9%, Tam Kỳ 90,5%, Tiên Phước 90,6%, Đại Lộc 89,3%. ... Toàn tỉnh có 1.356 thôn - khối phố văn hóa (đạt tỷ lệ 78,8%).

2. <http://www.vhhtdlqnam.gov.vn>.

đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn ngày càng tăng cao. Đến cuối năm 2015, thu nhập bình quân đầu người tại nông thôn tỉnh Quảng Nam đạt 21,108 triệu đồng/người/năm, tăng 11 triệu đồng/người/năm so với năm 2010<sup>1</sup>.

Quỹ vì người nghèo đã vận động được 6,097 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây dựng 67 nhà đại đoàn kết và trao tặng hàng trăm phương tiện sản xuất cho người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động ủng hộ lực lượng chấp pháp và ngư dân làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo với số tiền gần hàng tỷ đồng; tiếp nhận và phân bổ hàng ngàn suất quà hỗ trợ người nghèo đón cổ truyền của dân tộc thêm đầm ấm, vui tươi.

Song song với việc xây dựng các mô hình về phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với các tổ chức thành viên, cơ quan liên quan đẩy mạnh phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới*”. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức các hoạt động để tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ; vận động các tầng lớp nhân dân động viên con em nhập ngũ; ủng hộ chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo; thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các loại tội phạm. Thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận

1. <http://dangcongsan.vn/thoi-su/quang-nam-tong-ket-5-nam-thuc-hien-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-374420.html>.



*Hội nghị Tổng kết 20 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (1995-2015)*

theo Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; bảo đảm đúng đủ số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tập hợp rộng rãi các thành phần, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Tập trung xây dựng và kiện toàn Tổ tự quản, Tổ hòa giải ở cơ sở, mạng lưới cộng tác viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Làm tốt công tác xây dựng “Xã hội học tập”, khuyến học, khuyến tài, vận động toàn xã hội tham gia phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, đào tạo; giúp đỡ các trường hợp vượt khó học giỏi; chế độ bảo hiểm y tế toàn dân, việc khám, chữa bệnh cho người nghèo, nhất là các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, các đối tượng chính sách, người tàn tật, nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi.

Tham gia tổ chức các Lễ hội văn hóa nhằm quảng bá, mở rộng và nâng cao những giá trị văn hóa dân tộc và những giá trị đặc trưng văn hóa Quảng Nam; bảo vệ, tôn tạo những di sản, di tích văn hóa, lịch sử, bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao phong trào, thu hút nhiều lực lượng tham gia.

Đánh giá vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI khẳng định: *“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh thường xuyên được kiện toàn về tổ chức; đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời, đổi mới hoạt động hướng về cơ sở..., tạo sự đồng thuận trong xã hội; vận động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước...; bước đầu triển khai và thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”*.

Báo cáo Chính trị cũng chỉ ra những hạn chế, đó là: *“Phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa theo kịp với sự thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội của Nhân dân”*. Về định hướng hoạt động trong thời gian tới, Báo cáo Chính trị rêu rõ: *“Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức, công tác thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh...; thực hiện tốt vai trò, chức năng giám sát, phản biện xã hội, chăm lo,*



*Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát kết quả thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững 2014 - 2015*

*bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cũng cố, kiện toàn bộ máy của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới”<sup>1</sup>.*

Trải qua gần 20 năm, kể từ ngày chia tách tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc vận động các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm

1. <http://baoquangnam.vn/chinh-tri/201509/toan-van-du-thao-bao-cao-chinh-tri-trinh-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-lan-thu-xxi-nhiem-ky-2015-2020-637266/>.



*Ông Võ Xuân Ca - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen  
cho các Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tiêu biểu*

vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh quốc phòng; cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và chủ trì như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đem lại những kết quả rất đáng phấn khởi. Việc tổ chức: “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” hằng năm đã thực sự trở thành ngày hội biểu dương sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường tình nghĩa đồng bào; động viên nhau thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan Nhà nước và vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử đã

có nhiều bước tiến so với những thập niên trước đây. Qua việc tăng cường tổ chức các “diễn đàn” góp ý cán bộ, công chức, “đôi thoại trực tiếp” giữa cán bộ với Nhân dân đã phát huy hiệu quả hơn quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiến tới thực hiện quyền kiểm soát, giám sát quyền lực Nhà nước của Nhân dân. Những vấn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm của Nhân dân được bàn bạc cụ thể, hạn chế được nhiều sai phạm của cán bộ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh của một tỉnh vừa được chia tách còn nhiều khó khăn, lại nhanh chóng bắt tay vào việc thực hiện các công việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng để xây dựng các khu, cụm công nghiệp, sân bay, bến cảng, hệ thống thủy điện trên khắp mọi địa bàn, góp phần quan trọng tạo nên những bút phá ngoạn mục của tỉnh Quảng Nam sau 20 năm tái lập.

Bên cạnh những thành tựu quan trọng nêu trên, công tác Mặt trận của tỉnh trong gần 20 năm qua cũng còn không ít hạn chế, đó là công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tuy có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được Hiến pháp, pháp luật quy định cũng như nguyện vọng của Nhân dân. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân chưa được phát huy đúng mức. Việc tham gia giải quyết một số vấn đề bức xúc trong Nhân dân chưa hiệu quả; sự phối hợp thống nhất hành động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức thành viên ở một số lĩnh vực chưa thường xuyên và thiếu chặt chẽ. Việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi có nơi chưa đạt yêu cầu,



một số địa phương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận khu dân cư chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên cần được đánh giá, nhìn nhận một cách đầy đủ, toàn diện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ngày càng vững mạnh, thể hiện rõ vị trí, vai trò quan trọng của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thiết thực đóng góp vào hành trình xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.